
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑ 0 .0 ๐  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ีอวัน'ท่ี
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขปริมาณงานในแบบแปลน และปรับลดค่างาน 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้อด หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)



รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น, 
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผู้มาประขุม
๑ .นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายบุญเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)
๓.น.ส.มนชยา ชรากร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง
๔.นายอำนวย วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง
๕.นายถาวร บุปผาเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง
๖.นายณรงค์ พินธิสืบ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง
๗.นายประสิทธี้ เตซะปลูก ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง
๘.นายวิเชียร เรืองบุญมา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๙.นายนิกร ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๑๐.นายพิเซฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสาะคา
๑๑.นายสมบูรณ์ รูปสะอาด ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอแจ้ห่ม
๑๒.นายรัตนขัย สมมี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอวังเหนือ
๑๓.นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๔.นายนิพนธ์ นันทะสื ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๕.นายบุญเชิด พรมศร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
๑๖.นายจิรพิพัฒน์ วงศ์เปีย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
๑๗.นายธรรมการ ขุมศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
๑๘.นายเดชทวี ศรีวิชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกิน
๑๙.นายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
๒๐.นายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
๒๑.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ลาประขุม
๑ .นายมิตร ธรรมวงศ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
๒.นางสุปราณี เกิดมูล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ

ผู้ขาดประขุม
๑ .นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)



ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง

๒. นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง
๓. นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง
๔. นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง
๔. นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง

๖. นายสิทธิพงค์ ตำบุญชู ตำแหน่ง
๗. นางสาวปีณรสี ตันเกียรติชัย ตำแหน่ง
๘. นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี ตำแหน่ง
๙. นางดวงดาว อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง
๑๐. นางกนกพรรณ นันตาวัง ตำแหน่ง
๑๑. นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง
๑๒. นางนิดยา สายอุปราช ตำแหน่ง
๑๓. นายชูตักดี้ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง
๑๔. นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง
๑๔. นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง
๑๖.นางจินตหลา ทองมุล ตำแหน่ง
๑๗. นางสุพัตรา หล้าสมศรี ตำแหน่ง
๑๘. นาย'ไกรเขษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง
๑๙.นายบุรชัย อินทรชัย ตำแหน่ง
๒๐. นายนิรันดร วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง
๒๑. นายสมชาย อุดมสารี ตำแหน่ง
๒๒. นางสุกัญญา ท้าวคำ ตำแหน่ง
๒๓. นางสาวพัซรี รูปงาม ตำแหน่ง
๒๔. นางสาวพิซญา เวชสวรรค์ ตำแหน่ง
๒๔. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง
๒๖. นางนงลักษณ์ พรมพันธ์ ตำแหน่ง
๒๗. นายป้ญญา สุริยะ ตำแหน่ง
๒๘. นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง
๒๙. นายพรฑศพล ซมพูศรี ตำแหน่ง
๓๐. นางสาวนพมาศ ชัยยาคำ ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นิติการชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
รักษาการในตำแน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บฯ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ 
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบํติการ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบํติงาน 
เจ ้า,พนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบํติงาน



๓

ผู้เช้าร่วมประชุม
๓๑. นายสุรเซษฐ์ ซ่ือตรง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาขำนาญการ
๓๒. นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง นักประขาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๓๓. นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓๔. นางศรสวรรค์ ธิมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยประซาสัมพันธ์
๓๕. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการภารโรง

เริ่มประชุม เวลา ๑0.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน 

๒๑ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์ บัดน้ีสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นบัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ
นายพิษณุพล ประสาน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖1๓ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

เรื่องแรก รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสะสมขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๓ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕:๖๓ 
ดังนี้
๑.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕:๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๗ โครงการ จำนวนเงิน 
๕๗,๓๕๖,๖๖๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทล้วน) 
ใด้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๔๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๐๑๘,๖๒๖ บาท (ส่ีสิบเจ็ด 
ล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
๒.ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ จำนวน ๗๖ โครงการ 
จำนวนเงิน ๖๔,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทล้วน)
กองฃ่างแจ้งยกเลิกโครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งงาม หมู่ท่ี 
๒ -  บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๖ -  บ้านดอนงาม หมู่ท่ี ๘ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท (ส่ีล้านส่ี



นายพิษณุพล ประสาน แสนสามหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือจำนวน ๗๕ โครงการ เป็นเงินจำนวน 
ประธานสภาฯ ๖๐,๔๔๗,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้เบิกจ่ายไปแล้ว

จำนวน ๖๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๒๐๔,๑๐๐ บาท (ส่ีสิบส่ีล้านสองแสนส่ี 
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อใช้ไนโครงการบิองกันการระบาด 
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ COVID-๑๙) 
จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๙๔๘,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามล้าน 
เถ้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน 
๑๕,๓๕๙,๕๒๐ บาท (สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเถ้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวม 
เบิกจ่ายทั้งหมดจำนวน ๑๑๖ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๖,๕๘๒,๒๔๖ บาท 
(หนึ่งร้อยหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ 
ตามหนังสือที่แจกให้กับทุกท่าน หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ 
ที่กองคลัง
เรื่องที่สอง ขอเชิญร่วมพิธีเปีดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง “แม่แจ่ม 
แจ่มแต้หนา”
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 
ลำปาง “แม่แจ่ม แจ่มแต้หนา”มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประขาขนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึก 
รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตตลอดจนภูมิบิญญาท้องถิ่น ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ให้เป็นที่ 
รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และสร้างรายได้ไห้กับชุมขนในท้องถิ่น ตลอดจนกระตุ้น 
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๕ -  ๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ลานกิจกรรม บ้านแม่แจ่ม หมู่ท่ี ๑ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
การจัดโครงการในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำปางได้ไห้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี 
เปีดงาน ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีเปีดโครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง “แม่แจ่ม แจ่มแต้หนา” ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ลานกิจกรรม บ้านแม่แจ่ม หมู่ท่ี ๑ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
รายละเอียดตามกำหนดการที่แจกให้กับทุกท่าน แต่หากต้องการทราบรายละเอียด 
เพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายประซาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ
(สมัยท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- รายงานการประชุม มืทั้งหมด ๕๒ หน้า เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบ



นายพิษถ{พล ประสาน -ท่านใดจะขอแก้1ฃรายงานการประชุม ขอเชิญ
ประธานสภาฯ - ไม่มีท่านใดแก้!ฃในรายงานการปกระชุม ผมจะขอมติในที่ประชุม

-ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
โปรดยกมือ ไม่มี

มติที,ประชุม เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ©๘ เสียง ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอ

๓.© ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ในญัตตินี้มืเรื่องโอนจำนวน ๓ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเรื่อง ๆ
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเรื่องแรก

นายธีทัต ธรรมธิกูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ผอ.กองช่าง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง

ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบใน ๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตั้งจ่ายไว้กองแผนและงบประมาณ หมวด 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการที่ ๑๘ หน้า ๒๗๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
อาชีพกลุ่มเครือข่ายอาขีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และกลุ่มประซาซนจังหวัด 
ลำปาง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากกองแผนและงบประมาณได้ตรวจสอบ 
โครงการดังกล่าวข้างด้นปรากฏ ดังนี้
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมซน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการท ี่ ๑๘ หน้า ๒๗๘ โครงการส ่งเสริมและพ ัฒนาอาช ีพกล ุ่มเครือข ่ายอาช ีพ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและกลุ่มประขาซนจังหวัดลำปางงบประมาณถือจ่าย



๖

นายธีทัต ธรรมธิถูล จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน
ผอ.กองช่าง ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนไปตั้งรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน

๔ รายการ รวมงบประมาณ จำนวน ๔๘๓,๔๔๐ บาท เนื่องจากกองแผนและ 
งบประมาณมีความจำเปีนต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน ดังนี้ 
๑.โต ๊ะป ระช ุม จำน วน ๑ ต ัว ๆ ล ะ ๖ ,๘ ๐ ๐ บาทเพ ื่อใช ้ในการปฏิบ ัต ิงานของห้อง 
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
๒ .เก ้าอ ี้จำน วน ๘ ต ัว ๆ ล ะ ๒ ,๐ ๐ ๐ บ าท รวม เป ็น เง ิน ๑ ๖ ,๐ ๐ ๐ บาทเพื่อใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของห้องผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
๓. เก ้าอ ี้ จำนวน ๗ ตัว  ๆ ละ ๓,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท เพื่อใช้ในการ 
ปฏิบัต ิงานของข้าราฃการและพนักงานจ้างสังกัดกองแผนและงบประมาณ เนื่องจาก 
เก้าอี้เดิมชำรุด และมีไม่เพียงพอ ต่อเจ้าหน้าที่ และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำปาง อยู่ระหว่างพิจารณารับโอนข้าราชการฯ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง
๔. เครื่องถ ่ายเอกสารระบบดิจ ิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ 
เครื่อง  ๆ ละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ชำรุดและเสีย 
บ่อยครั้งไม่สามารถใช้งานได้
๔. ฉากกั้นห้องสำนักงาน (พาร์ทิซั่น) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๑๖,๑๔๐ บาท 
เนื่องจากห้องกองแผนและงบประมาณมีการปรับปรุงต่อเติมห้อง เพื่อให้เกิดความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ในการจัดสรรพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในห้องกอง 
แผนและงบประมาณ
เพ ื่อ ใ ห ้ก าร ด ำ เน ิน ก าร เป ็น ไ ป ด ้ว ย ค ว าม เร ีย บ ร ้อ ย  แ ล ะ เป ็น ไ ป ต าม ร ะ เบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ตังนี้ 
โอนลด รวมจำนวน ๔๘๓,๔๔๐ บาท
งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าตอบแทนใข้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการที่ ๑๘ หน้า ๒๗๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเครือข่ายอาชีพ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง และกลุ่มประซาขนจังหวัดลำปาง จำนวน ๔๘๓,๔๔๐ บาท 
โอนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่
งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๘ ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๖,๘๐๐ บาท
รายการที่ ๙ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๒๔,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๑๑ ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
รายการท่ี ๑๒ ค่าจัดซ้ือ๓ กก้ันห้องสำนักงานพาร์ทีซ่ัน) และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง ๒๑๖,๑๔๐ บาท



นายธีทัต ธรรมธิกูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ
ผอ.กองช่าง กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.

๒๕:๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและลี่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุม่ดิฃองสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเชิญ - ไม่มี

-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม 
-สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหาร 

ได้แถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญั'ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือที่ลป๔๑๐๐๓/๔๑๔๙ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปโอนเรื่องท่ีสอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นายธีทัต ธรรมธิกูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ผอ.กองช่าง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง

ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบใน ๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๓ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ งบประมาณตั้งจ่ายไว้กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ รวมจำนวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน กองช่าง มีความ 
จำเป็นต้องโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
๙ รายการ จำนวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ รวมจำนวน ๒๔1๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
โอนลด กองช่าง รวมจำนวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท



๘

นายธทัต ธรรมธิกูล งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
ผอ.กองช่าง สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ถนนหินคลุกบดอัดแน่น
รายการที่ ๔ หน้า ๓๔๖ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๔ หน้า ๓๔๖โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๖ หน้า ๓๔๗โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๗ หน้า ๓๔๗โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๔ หน้า ๑๔๖ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอ่ั'ดแน่นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายการท่ี ๑๔ หน้า ๓๔๐โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการท่ี ๑๔ หน้า ๓๔๐โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการท่ี ๒๙ หน้า ๓๔๔โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ถนนลาดยาง
รายการที่ ๑๔ ห น ้า ๓๔๓ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตจำนวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการที่ ๒ หน้า ๓๖๒ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําไฟฟ้า จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่ กองช่าง รวม ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท
๒.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท
๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท
๔.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นา จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์คอนกรีต จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๗.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท
๘.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท
๙.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท
๑๐.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔,๑๓๐,๐๐๐ บาท
๑๑.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท
เพ ื่อ ใ ห ้ก าร ด ำ เน ิน ก าร เป ็น ไ ป ด ้ว ย ค ว าม เร ีย บ ร ้อ ย  แ ล ะ เป ็น ไ ป ต าม ร ะ เบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน



นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเนินรายการใหม่ ให้เนินอำนาจอนุมติของสภาท้องถิ่น

นายพิษ*นุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเดชทวี ศรีวิชัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม้ติต่อไป
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อจะซักถาม อภิปรายหรือไม' 
-ฃอเชิญท่านเดชทวี ศรีวิชัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ

ส.อบจ.อ.เถิน บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเสนอพักการประชุม ๑๐ นาที
นายพิษ*นุพล ประสาน •ขอผู้รับรอง -ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ •สมาซิกทานใดมีความเห็นเนินอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มี ผมจะพักการประชุมชั่วคราว 

๑๐ นาที โดยจะเริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๑.๔๐ น.

พัก ©๐ นาที ต ั้งแต่เวลา ©๑.๓๐ น. ถึง เวลา ©©.๔๐ น.

นายพิษ*นุพล ประสาน •ขณะนี้สมาซิกอยู่ในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมจะดำเนินการประชุมต่อเพื่อพิจารณาญัตติ
ประธานสภาฯ ขออนุนิติโอนงบประมาณเรื่องที่สอง 

•ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่กระผมได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี 
สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้แถลง 
ประกอบการขออนุนิติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
ขออนุญาตแกไขจำนวนงบประมาณที่ได้แถลงไปแล้ว ในหน้าที่ ๒ ดังนี้ 
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) กองช่าง รวม ๒๔.๐๐๐.๐๐๐ บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ “จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท” แก้ไข 
เนิน “จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท”
๒.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ “จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท” แก้ไข
เบน จานวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท” ขอขอบคุณ

นายพิษ*นุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๘ คน 

ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุนิติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง



๑๐

นายพิษณุพล ประสาน - สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่าย

บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๔๓๕๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปโอนเรื่องที่สาม ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นายธีทัต ธรรมธิกูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ผอ.กองช่าง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง

ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รักษาราซการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบใน ๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประกาศไข้ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยตั้งงบประมาณ 
รายรันและรายจ่ายไว้จำนวน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐ บาท น้ัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประเทศไทยเกิดการระบาดของเขื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ 
ใหม่ หรือ COVID ๑๙ รัฐบาลได้มีนโยบายในการระงับการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว โดยให้ 
งดกิจกรรมการประขุม สัมมนาและงดกิจกรรมที่มืการรวมตัวกันชองประซาซน จึงเป็น 
เหตุให ้งบประมาณรายจ่ายโครงการต่าง  ๆ ที่ตั้งไว่ใม่ได้ดำเนินการ ม ีเง ินเหลือจ ่าย 
ประกอบกับทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง 

 ๆ ได้รับการร้องขอจากประซาขนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยขอให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้บริการสาธารณะในการจัดหาแหล่งนั้าเพื่อการอุปโภค 
การบริโภค และการเกษตร โดยนำนั้าใด้ดีนชื้นมาใข้ในการประกอบอาชีพ การอุปโภค 
การบริโภค และการเกษตร ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประซาซนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ 
ในช่วงฤดูแล้งที่จังหวัดลำปางจะประสบป็ญหาภัยแล้งมาโดยตลอด องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางจึงไดํให้ทีมงานไปประสานสำนักงานทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต ๑ ลำปาง 
ทราบว่า ลำนักงานทรัพยากรนั้าบาดาล เขต ๑ ลำปาง รับผิดชอบ ๘ จังหวัดภาคเหนือ 
ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 
๑๖ บ่อ (เฉลี่ยจ ังหวัดละ ๒บ ่อ/ป ี) ซ ึ่งไม่เพ ียงพอในการแก้ไขปีญหาเรื่องนั้าให้ก ับ 
ประซาขนจังหวัดลำปาง จากการศึกษาข ้อระเบ ียบ/กฎหมาย ที่ให้อำ,นาจและหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการสาธารณะ 1ดังพื้ ๑.พระราซบัญญัติองค์การ4 M



บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๘ วรรคสอง “ เขตขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดได้แก่เขตจังหวัด” มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีหน้าที่ดำเนิน 
ก ิจการภายในเขตองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังห ว ัด และก ิจการน ั้น เป ็นการสมควรให ้ 
ข้าราชการห้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ๒. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออก ณ วันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๔๑ ที่ได้กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วม 
ดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ (๑) การจัดให้มีนั้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ๓.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๒) การสนับสนุนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น(๓) การะประสานและให้ความร่วมมือใน 
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๔.ประกาศคณะกรรมการการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
ข้อ ๑ ล ักษณะของการดำเน ินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการ 
สาธารณะในเขตจังหวัด (๑) ดำเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๒) เป็นการดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่ 
เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยฃนิฃองท้องถิ่นหรือ 
ประขาขนเป็นส่วนร่วม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน 
จังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง (๓) เข้าไปดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการใน 
ลักษณะที่ม ีความคาบเก ี่ยวต ่อเน ื่องหรือมีผ ู้ได ้ร ับประโยฃน์ในองค์กรปกครองส่วน 
ท ้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป ข้อ ๒ ในการดำเน ินการตามอำนาจและหน ้าท ี่ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดำเนินการ 
เพ ื่อให้เป ็นไปในลักษณะ ดังนี้ คือ (๖) ให ้บร ิการด ้านเทคน ิค ว ิชาการ เครื่องมือ 
เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด ๕.ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย 
เพ ิ่มเต ิม และงบประมาณรายจ่ายเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวิในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ๖.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๓ “งบประมาณรายจ่าย” 
หมายความว่างบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นขอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ 
นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป ็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ อนุมัติตามที่กำหนดไวิใน 
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณ



๑๒

นายรีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง

รายจ่ายเพิ่มเติมและการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณด้วย” ข้อ ๒๒ 
ให้ไข้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ 
ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณ การรายจ ่าย และให้ 
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง  ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใข้ 
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอน 
เง ินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น ประกอบกับได้ตรวจสอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕:) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ม ีการบรรจุเครื่องมือในการจัดหาแหล่งนํ้า 
บาดาลๆ บรรจุไว้ เพื่อให้การแก้ไขป้ญหาในเรื่องการพัฒนาแหล,งนํ้าเพื่อการอุปโภค 
การบริโภค และการเกษตรกรรมให้กับประซาซนจังหวัดลำปาง ส่วนราซการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รายงานเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
จำนวน ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสามล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท
กองกิจการสภาฯ 
กองแผนและงบประมาณ 
กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง

จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๓,๐๔๗,๒๕๐ บาท 
จำนวน ๒,๔๖๐,๒๕๐ บาท 
จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๙,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท

เพ ื่อให ้การแก ้ไขป ีญ หาสาธารณ ะในเร ื่องแหล ่งน ํ้าเพ ื่อการอ ุปโภค บริโภค และ 
เกษตรกรรมให้กับประซาขนจังหวัดลำปาง จึงเห็นควรโอนลดงบประมาณประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
โอนลด จำนวน ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายการที่ ๑๕ หน้า ๑๓๖ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๑ หน้า ๑๓๙โครงการส่งเสริมความเด้านกฎหมาย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๒ หน้า ๑๔๐ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จำนวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๕ หน้า ๑๔๑ โครงการอบรมสัมมนาให้ความเด้านข้อมูลข่าวสารของทาง 
ราซการ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท



๑๓

นายธีทัต ธรรมธิกูล รายการที่ ๒๗ หน้า ๑๔๒ โครงการแกอบรมเซิงปฏิบ้ติการ “นักประซาสัมพันธ์ท้องถิ่น
ผอ.กองช่าง ร ุ่นเยาว์” จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท_ 1; I ไ ไ 1!,,1!!ไ !งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอน 

หมวดค่าตอบแทนใซ้สอยและวัสดุ 
ค่าใซ้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายก ารท ี่ ๑ หน้า ๒๔๘ โครงการบ ร ิการท างการแพ ท ย ์ฉ ุก เฉ ิน  (EMS) จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๙ หน้า ๒๔๒ โครงการแกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประขาซน จำนวน 
๖๐๐,๐๐๐ บาท
รายการท ี่ ๑๐  หน้า ๒๔๒ โครงการอบรมการออกกำล ังกายเพ ื่อส ุขภาพ จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าตอบแทนใข้สอย และวัสดุ ค่าใข้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏินัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการท ี่ ๗ หน้า ๒๔๖ โครงการส ังคมสงเคราะห ์และเย ี่ยมเย ือนราษฎร จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของขุมซน หมวดค่าตอบแทน ใข้สอย และวัสดุ 
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิน้ตราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการที่ ๑ หน้า ๓๐๘ โครงการคาวบอยแลนด์แดนรถม้า จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๒ หน้า ๓๐๘ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกเสี้ยวบาน จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ หน้า ๓๐๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแสง สี เสียง สะพานโยง เมือง 
ง้าวเงิน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ หน้า ๓๐๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิ่ง เที่ยว กิน ฟิน พีน ท่ี 
เมืองปาน” จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏินัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการท ี่ ๘ หน้า ๒๗๓ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะฯ 
จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๙ หน้า ๒๗๔ โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ หน้า ๒๗๔ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายประซาซนและแกนนำขุมขนฯ
จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท



นายธีทัต ธรรมธิกูล รายการที่ ๑๑ หน้า ๒๗๔ โครงการ?เกอบรมและประขุมสัมมนาประซาซนฯ จำนวน
ผอ.กองซ่าง ๔๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ หน้า ๒๗๔โครงการแกอบรมการมีส่วนร่วมฯ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๓ หน้า ๒๗๔ โครงการแกอบรมการมีส่วนร่วมการเมืองฯ จำนวน 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๔ หน้า ๒๗๖โครงการแกตามรอยพระยุคลบาทฯ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการท ี่ ๑๔ หน้า ๒๗๖ โครงการแกอบรมการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดฯ จำนวน 
๑๔๐,๐๐๐ บาท
รายการท ี่ ๑ ๖ หน้า ๒๗๖ โครงการแกอบรมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ฯ จำนวน 
๑๔๐,๐๐๐ บาท
กองแผนและงบประมาณ จำนวน ๓,๐๔๗,๒๔๐ บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งซองขุมซน หมวดค่าตอบแทน ใซ้สอย และวัสดุ 
ค่าใข้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏินัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการที่ ๑๙ หน้า ๒๗๘ โครงการจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๒๐ หน้า ๒๗๙ โครงการมหกรรมสินค้าขุมซนท้องถิ่น/เครือข่ายอาชีพ อบจ. 
จำนวน ๒,๐๒๘,๒๔๐ บาท
งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าตอบแทน ใข้สอยและวัสดุ ค่าไข้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการที่ ๒ หน้า ๓๖๐ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กองคลัง จำนวน ๒,๔๖๐,๒๔๐ บาท
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ ค่าไข้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการท ี่ ๑ หน้า ๑๗๙ โครงการพ ัฒ นาประส ิทธ ิภาพการจ ัดเก ็บรายไค ้จำนวน 
๖๐,๒๔๐ บาท
รายการที่ ๒ หน้า ๑๗๙ โครงการแกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ ค่าไซ้สอย ประเภทรายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราฃการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อ่ืน  ๆ
รายก ารท ี่ ๔ หน้า ๑๘๐ โครงการแก อบ รมการจ ัดห าพ ัสด ุแนวให ม ่ฯ จำนวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กองการสีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๙,๒๐,๔๐๐ บาท

<s)(l



๑๕

นายธีทัต ธรรมธิกูล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย
ผอ.กองข่าง ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบ้ติรายการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด อ่ืน ๆ

รายการที่ ๑.๑ หน้า ๑๙๔ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑.๔ หน้า ๑๙๖ โครงการส่งเสริมเการศึกษา จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๗ หน้า ๑๙๙ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๐ หน้า ๒๐๑ โครงการโรงเรียนปลอดขยะๆ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๑ หน้า ๒๐๑ โครงการอบรมเชิงปฏิษัติการพัฒนาศักยภาพฯจำนน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๒ หน้า ๒๐๒ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๓ หน้า ๒๐๒ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีฯ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๔ หน้า ๒๐๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๕ หน้า ๒๐๓ โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ๆ จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๖ หน้า ๒๐๔โครงการส่งเสริมประซาM ตยในโรงเรียนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
รายการที่ ๒๑ หน้า ๒๒๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฯ จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๒ หน้า ๒๒๖โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม  ๆจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๒๓ หน้า ๒๒๖ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาจำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๔ หน้า ๒๒๗ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๕ หน้า ๒๒๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ๆ จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๖ หน้า ๒๒๘ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๒๗ หน้า ๒๒๘ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อและผลิตสื่อการ 
เรียนการสอน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๘ หน้า ๒๒๙ โครงการติกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการท ี่ ๒๙ หน้า๒๒๙ โครงการติกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบ ัต ิงานจำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓๐ หน้า ๒๓๐ โครงการติกอบรมการเลี้ยงโคนม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๓๑ หน้า ๒๓๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท



นายธีทัต ธรรมธิกูล รายการที่ ๓๒ หน้า ๒๓๑ โครงการแกอบรมเรียนรู้การทำอาหารพื้นเมือง จำนวน
ผอ.กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓๓ หน้า ๒๓๒ โครงการแกอบรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓๔ หน้า ๒๓๒ โครงการแกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นนักเรียนจิตอาสา 
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓๔ หน้า ๒๓๓ โครงการแกอบรมเซิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
รายการที่๑ หน ้า๒๙๔โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล๗ คนๆจำนวน๑,๐๐๐,๐๐๐บาท 
รายการที่ ๑.๒ หน้า ๒๙๔ โครงการจัดการแข่งขัน อบจ.ลำปางมินิ-ฮาร์ฟมาราธอน 
จำนวน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ หน้า ๒๙๔ โครงการอบรมเซิงปฏิษัติการแกทักษะกีฬาฯ จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิทัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการที่ ๒ หน้า ๒๙๘โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๓ หน้า ๒๙๙ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาฯ จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ หน้า ๓๐๒ โครงการจัดงานพิธีบูชา พิธีสังเวย และ,บวงสรวงสิ่งศักด๋ึสิทธ้ี 
คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง จำนวน ๔๐๐ บาท
รายการที่ ๑๑ หน้า ๓๐๓โครงการอนุรักษ์ประเพณีวิถีถิ่นล้านนาจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
กองช่าง จำนวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท
งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งของขุมซน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และ 
วัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายการที่ ๓๗ หน้า ๒๘๗ โครงการแกอบรมพื้นฟูและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 
จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ 
วัสดุ ค่าใช้สอย ประภาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายการที่ ๓ หน้า ๓๑๖ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
ประเภทรายจ่าย'เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ



รายการที่ ๒ หน้า ๓๑๖ โครงการแกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบ้ติงาน จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน (ร:๓,๐๐๐๐๐๐ บาท
แผนงานการเกษตร จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานส่งเสริมการเกษตร
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
๑. ค่าจัดซื้อขุดขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล (นํ้าตื้น) ๑ ขุด จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ประกอบด้วย
๑.๑ เครื่องขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ๑ เครื่อง จำนวน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์เจาะ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ เครื่องอัดอากาศ ๑ เครื่อง จำนวน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ รถยนต์สำรวจและบรรทุกอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๕ เครื่องวัดความด้านทานไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.ค่าจัดซื้อขุดขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล (นํ้าลึก) ๑ ขุด จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
๒.๑ รถขุดเจาะนํ้าบาดาล จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ เครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ รถบรรทุกอุปกรณ์การเจาะ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๕ เครื่องมือหยั่งธรณีหลุมเจาะ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๖ รถยนต์สำรวจและบรรทุกเคร่ืองมือหย่ังธรณี จำนวน ๑ คัน จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๗ เครื่องว ัดความต ้านทานไฟฟ ้า จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอสารแนบท้าย
แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร
๑.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถฯ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอ ียดตาม 
เอกสารแนบท้าย
เพื่อให้การดำเนินการแก่ไฃบีญหาเรื่องแหล่งนํ้าให้กับประขาซนจังหวัดลำปางเป็นไป 
ด ้ว ย ค ว า ม เร ีย บ ร ้อ ย  จ ึง ข อ อ น ุม ัต ิโ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร าย จ ่า ย  ต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
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นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุม้ติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อจะซักถาม อภิปรายเพิ่มเติม 
-ฃอเชิญท่านนิพนธ์ นันทะสี
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์ นันทะสี สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภองาว จากที่ได้รับพิงฝ่ายบริหารได้แถลงเรื่องการโอนลด 
งบประมาณปี ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๕๓ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเราก็ทราบดีว่า หลาย  ๆ
กิจกรรมที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
งบประมาณเล ือกต ั้ง การส ่งเสริมการท ่องเท ี่ยว โดยเฉพาะในเขตพ ื้นท ี่อำเภองาว 
ประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองง้าวเงิน ก็ถูกปรับลดไปด้วย สาเหตุก็มาจากเรื่องโรค 
โควิด เราก ็ไม่สามารถที่จะดำเน ินการได้ และไปตั้งงบประมาณในส่วนการขุดเจาะ 
บาดาล ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ผมสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะผมเคยอภิปราย 
ในสภานี้แล้วว่า ในเรื่องแหล,งนํ้า ในรอบปีที่ผ่านมาพื่น้องในพื้นที่ทั้ง ๑๓ อำเภอ ได้ 
ประสบปีญหาภัยแล้ง นํ้ากิน นํ้าใข้ นํ้าประปา หรือว่านํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือว่า 
นํ้าที่ใข้ในการเกษตร มีไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประขาซน หากว่ามีฝนตก 
ลงมามาก เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างอ่างกักเก็บนํ้าได้ เพราะในหลายพื้นที่จะติดปีญหา 
เรื่องเขตพื้นที่ป่าไม้ ล้าหากเรามีเครื่องขุดเจาะนํ้าบาดาล สามารถที่จะขุดเจาะในไร่สวน 
ของพี่น้องประซาซน เพื่อให้มีนํ้าเพียงพอใข้ในการทำเกษตรหรือนั้ากิน นํ้าใช้ และขอ 
ฝากฝ่ายบริหารด้วยว่า เมื่อเราจัดซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อนั้าบาดาล ซึ่งให้งบประมาณที่สูง 
พอสมควร ประมาณขุด ๓๕: ล้านบาท และขุด ร)๕ ล้านบาท และ ๓ ล้านบาท จะเป็น 
ส ่วนของโรงจอด ก ็อ ยาก ฝ าก เร ื่อ งก ารบ ร ิห ารจ ัด ก ารว ่าท ำอ ย ่างไรท ี่จะให ้เก ิด  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประซาซนทั้ง ๑๓ อำเภอ ได้เข้าถึง บริหารให้ทั่วถึงทั้ง ๑๓ 
อำเภอ ขอขอบคุณ
มีสมาขิกท่านใดมีข้อจะซักถาม อภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือไม่ 
-ฃอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่พิงแล้ว เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งนํ้า ผมเห็นด้วย 
อย่างยิ่ง ขอสนับสนุนที่เพื่อนสมาขิกได้อภิปรายไว้ว่า ก็ต้องให้กระจายทั้ง ๑๓ อำเภอ 
เพราะในจังหวัดลำปาง แต่ละพื้นที่ก ็'ขาดแหล่งนํ้าทั้งนั้น และขอให้ร ีบดำเน ินการ 
เพราะว่าพื่น้องประซาซนรอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อยู่ไป 
ที่ไหนทุกที่ทุกแห่ง บ่นแต่เรื่องนํ้า สำหรับเรื่องนี้ผมขอสนับสบุนเต็มที่ ขอขอบคุณ 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๖ คน



นายพิษณุพล ประสาน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติในที่ประขุม
ประธานสภาฯ - สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบจำนวน ๑๖ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๔๓๕๒ 
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

นายพิษณุพล ประสาน ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ในญัตตินี้มืเรื่องแก้ไขจำนวน ๒ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเรื่อง  ๆ
-ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเรื่องแรก

นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ตั้ง 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองกิจการสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ

ท่ี ๑๖ ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๓๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
ทำลายเอกสารแบบตัดละเอ ียด ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง  ๆ ละ 
๓๑,๐๐๐ บาท ใข้ในการปฏิบัติงานกองกิจการสภาฯ เนื่องจากกองกิจการสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ได ้ส ่งข ้อม ูลรายละเอ ียดค ่าซ ื้แจงประกอบงบประมาณรายการ 
ด ังกล ่าวผ ิดพลาด จ ึงม ีความจำเป ็นท ี่จะต ้องดำเน ินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าซ ื้แจง 
ค ุณ ล ักษณ ะให ้ถ ูกต ้องก ่อน เพ ื่อจะได ้ดำเน ิน การจ ัดซ ื้อต ่อไป รายล ะ เอ ียด ต าม  
เอกสารแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไข 
เป ล ี่ย น แ ป ล ง ค ่าซ ื้แ จ ง ง บ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย โ ค ร ง ก าร ต ัง ก ล ่าว  ต าม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าซื้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ ค ุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมืข้อสงสัยที่จะซักถาม 
ประรานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๗ คน



๒๐

นายพิษณูพล ประสาน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติในที่ประชุม
ประรานสภาฯ - สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมืติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มื

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือ 
ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๔๒๘๗ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปแก้ไขเรื่องที่สอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นายปรีชา กันหล้า เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ผอ.กองแผนและงบประมาณ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายปรีชา กันหล้า ผู้อำนวยการกองแผน

และงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๒ ญัตติขออนุมัติ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ก่อนอื่นขอแก้โขคำแถลงหน้าที่ ๒ 
“จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ” แก้ไขเป็น “จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ” 
และในบัญชีแก้ไขคำชี้แจงขออนุญาตตัดคำว่า “โอนลด” “โอนเพิ่ม” ออก
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ .ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตั้งจ ่ายไว้กองช่าง หมวดค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน กองช่าง มีความจำเป็นต้อง
แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ รามจำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตังนี้ แก้ไขคำ
ชี้แจงงบประมาณ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมขน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ
รายการที่ ๑๐ หน้า ๒๙๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ถนนลาดยาง
รายการที่ ๙ หน้า ๓๕๑ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต จำนวน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท



นายปรีชา กันหล้า ก่อสร้างคลองส่งนํ้า
ผอ.กองแผนและงบประมาณ รายการที่ ๑ หน้า ๓๕๘ โครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน

๒,๐๐0,๐๐๐ บาท รายละเอียดแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอน 
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียน 
มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเขิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๗ คน

ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติในที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ©๗ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ ่ายบริหารแถลง ตามหนังสีอ 
ท ลป ๕๑๐๐๓/๔๔๔๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

นายพิษญพล ประสาน ■ ขณะน้ีเวลา ๑๒.๒๐ น. ก่อนจะเข้าสู่ ๓.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอพักการประขุม

ชั่วคราว ๔๐ นาที และเริ่มประขุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.

-—พัก ๔๐ นาที ต้ังแต่เวลา ๑๒.๒๐ น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐ น.—
นางสมพร กาไวย์ บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประขุมแล้ว เรียนเชิญ'ท่าน'พิษญ,พล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นบัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประขุมตามระเบียบ

วาระต่อ
นายพิษณุพล ประสาน ■ เม่ือสมาซิกเข้ามาในท่ีประขุมพร้อมแล้ว ผมขอดำเนินการประขุมต่อเพื่อพิจารณาใน 
ประธานสภาฯ วาระต่อไป



นายพิพนุพล ประสาน ■ ต่อ'ไป๓.๓ ญัตติฃออบุม้ติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕\ 3๓

- ในญัตตินี้ได้แนบระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม 
ให้กับทุกท่านไปแล้ว
- ขอเขิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยห้วงระยะเวลาที่ผ่าน ได้มีหนังสือขอความ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
นายกอบจ.ลำปาง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขบีญหา ช ่วยเหลือ เพ ื่อบรรเทาและ

บำบัดความเดือดร้อนแกราษฎรในพื้นที่โดยด่วนในด้านของความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน เนื่องจากถนนบางสายขาดไฟฟ้าส่องสว่าง แสงสว่างไปเพียงพอในเวลากลางคืน 
ทั้งในส่วนของทางรวมทางแยก และตามจุดเสี่ยง ทางโค้งภายในหมู่บ้านและระหว่าง 
หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบล อำเภอ รวมถึง ทางหลวงห้องถิ่นที่อยู่ในเขตความรับผิดขอบ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งความขาดแคลนดังกล่าวฯ ทำให้การเดินทาง 
สัญจรในเวลากลางคืน เป็นไปด้วยความอันตรายกับผูใช้รถใช้ถนนและราษฎร,ทรัพย์สิน 
ของราษฎร ในพื้นที่ ที่มีบ้านเรือนที่ดิน หรือพื้นที่การเกษตรที่ติดกับเขตทาง มีอุบัติเหตุ 
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ และช่วงฤดูฝน ประกอบกับความ 
จำเป็นเร่งด่วนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ประขาซนได้รับความ 
เดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการแก้ไขบีญหาความสะดวกปลอดภัยของการเดิน 
ทางการใช้รถใช้ถนน การมีถนนที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรไป -  
มา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบมีช้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ไม่ 
เพียงพอในการดำเนินโครงการ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนให้กับประซาชนในพื้นที่และ 
พ ื้นท ี่ใกล ้เค ียง และจากการตรวจสอบปรากฏว่าโครงการด ังกล ่าวได ้บรรจ ุไว ้ใน 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒(ร๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงมีความประสงค์จะต้องใช้จ่ายเงินสะสม 
การดำเนินการตามโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประซาซนในครั้งนี้ เป็น 
จำนวน ๓๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๙๐,๑๕๓,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสน 
ห้าหมื่นสามพันบาทล้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการใช้จ่ายเงิน 
สะสมจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.

"•*®**. Jbcะ๔๗ และการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘๙ กำหนดว่าองค์กรปกครอง 
ส่วนทั้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมซนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ตหน้าที่ ประขาซน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตาม ท่ี 
นายกอบจ.ลำปาง กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว(๓)ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายด้าน 
บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
น้ัน เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เม่ือได้รับ 
อนุมัติให้ไข้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ท่ี 
กำหนดให้การใข้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
เสถียรภาพในระยะยาว จากข้อเท็จจริง ข้อระเบียบ และหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างด้น 
จะเห็นว่าโครงการฯดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ท ี่กำหนดไว้ในพระราขบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ พระราซบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นพ .ศ.๒๔๔๒ และตามประกาศ 
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  ลงวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๔๔๖ ที่ได้กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ลักษณะการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน 
การใหบริการสาธารณะในเขตจังหวัด (๑) ดำเนินในงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกิน 
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด และเป็นการดำเนินการตาม 
ภารกิจท ี่ได ้ร ับการถ ่ายโอนตามที่กำหนดไวในแผนปฏิบ ัต ิการกำหนดขั้นตอนการ 
กระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมถ่ายโอนที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด "มีหน้าท ี่ท ี่ต ้องทำประกอบกับเม ื่อวันท ี่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๔๔๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้ พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๔๓ เป็น "ทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน” และกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น ''วาระแห่งซาติ” 
เพื่อบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน โดยมีเบีาหมายลดอัตราการเสีย1ชีวิตจาก 
อุบัติเหตุทางถนน ๑๐ คน ต่อประซากรหนึ่งแสนคน ภายในปี ๒๔๖๓ และการประชุม 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๔๙ ได้มีมติเห็นขอบในหลักการให้จัดทำแผน 
แม ่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๓ และให้พ ิจารณาปรับกรอบ 
ระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. 
๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการบีองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งซาติ เพื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๖๑ ได้มีมติเห็นขอบแผนแม่บทความปลอดภัยทาง 
ถนน พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔ และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ได้ลง 
มติพิจารณาอนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔ เพื่อให้เป็น



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง กรอบแนวทางการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ รักษาเงิน และการ่ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข 
นายกอบจ.ลำปาง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ ข้อ ๘๙ ที่กำหนดไว้ว่า "องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

อาจใข้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาห้องถิ่น..." ดังนั้น องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๓๘ 
โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๙๐,๑๔๓,๐๐๐. บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสาม 
พันบาทล้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดโครงการที่

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษถ{พล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นำเสนอต่อสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณา
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงขอความเห็นขอบใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จำนวน ๙๐,๑๔๓,๐๐๐ บาท 
เพื่อไปดำเนินการโครงการจำนวน ๓๘ โครงการนั้น ขอให้ท่านสมาขิกได้ตรวจสอบ 
พิจารณาโครงการแต่ละรายการ โดยเริ่มจากโครงการแรก รายการที่หนึ่งจนถึงรายการ 
โครงการที่ ๓๘ -ฃอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง รายการโครงการที่ ๒๐ เพียงแต่อยากจะทราบ 
ว่าทางหลวงห้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๒๓ ถนนถ่ายโอน เราไปกำหนดจุดหรือยัง 
เพราะว่าส่วนใหญ่จะผ่านตำบลบ้านเอื้อม -  อำเภอห้างฉัตร เพราะมือยู่หนึ่งจุดที่เราทำ 
ส ัญญาเก ่าม ืตอม่ออยู่ ตอนนี้ร ู้ส ิกว่าจะยกเลิกสัญญาไปแล้ว ล ้าหากเราสามารถที่จะ 
นำไปลงในพื้นที่ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ผมก็จะได้ตอบขาวบ้านได้ถูกต้อง ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านนิกร ธรรมลังกา

นายธีห้ต ธรรมธิกุล 
ผอ.กองช่าง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ตามที่ท่านนิกร ธรรมลังกา ได้สอบถามประเด็นโครงการ 
ลำดับที่ ๒๐ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
จำนวน ๑๐ ๐  ด้น  ๆ ละ ๗ ๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งทางหลวงห้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-
๐๐๒๓ บ้านท่าฃัว-บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองสำปาง จังหวัดลำปาง กรณีนี้แบบจะกำหนด 
ไว้ว่าตำแหน่งการติดตั้งโคมไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ก ับสภาพพื้นที่ตามความ 
เหมาะสม และให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน ถ้าหากอยู่ในสายทาง ขอซื้แจงที, 
ประชุมได้รับทราบ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา



นายนิกร ธรรมลังกา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกุล 
ผอ.กองช่าง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง ขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ให้ 
โอกาสอภิปรายรอบที่สอง ถนนสายทางนี้เริ่มต้นที่ตำบลบ้านเอื้อม -  ไปสิ้นสุดที่อำเภอ 
ห้างฉัตร แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า “ด ุลยพ ิน ิจ” แปลว่าของเก่าที่เรายกเลิกสัญญาไป
แล้ว แต่ตอม่ออยู่ คงจะอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เข่นกัน ขอฝากไว้ด้วย ขอบคุณ 
-ฃอเซิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านนิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กรณีของเดิมอยู่ในสายทางที่เรากำหนดไว้เราสามารถ 
ข่ย ับจุดได้ แต ่กรณ ีของเด ิมไม่อยู่ในสายทางที่กำหนดไว้ ไม ่สามารถดำเน ินการได้ 
ขอขอบคุณ
-ฃอเซิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านนิกร ธรรมลังกา ได้สอบถามไปนั้น 
ในพื้นที่อำเภอ เสริมงามก็มื ท่านถามว่าเมื่อเรายกเลิกสัญญาผู้รับจ้างไปแล้ว ขณะนั้น 
เป็นเงินสำรองจ่ายบางส่วน และเป็นการตกลงจ้าง ตามท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ตอบ 
มา ผมก็เข้าใจในส่วนหนี้งว่า ก็ยังไม่ได้มืการเบิกจ่ายก็เป็นเรื่องงบประมาณที่ได้ยกเลิก 
โครงการไป ซี่งผู้รับจ้างไมได้ดำเนินการ อยู่ในดุลยพินิจ ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่าง 
ได้ตอบก็ถูกต้อง สามารถขยับได้ แต่ถ้าหากถามว่าล้าเราไปดำเนินการแล้ว ล้าหากเราไป 
ทำตรงนั้น เหมือนกับว่าโครงการจะซํ้าซ้อนกัน ลองตีความหมายให้ออกมา ดูระเบียบให้ 
ด ีถ ้าหากว่าเราไม่ดำเน ินการตรงจุดที่เขาวางตอม่อน ั้น ซึ่งที่ท่านนิกร ธรรมลังกา ได้ 
สอบถามผมก็คิดว่าท่านอยากทราบว่าไปรับปากกับซาวบ้านไว้แล้ว หากเป็นคนละจุด 
เหมือนกับที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ตอบว่า เป็นดุลยพินิจของผู้รับจ้าง จริง  ๆ แล้ว 
จำนวน ๑๐๐ ด้น งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าบริเวณช่วงที่ผู้รับจ้างได้ถูกยกเลิก 
ไปแล้ว ผมว่าน่าจะให้สามารถดำเนินการได้ การบีกเสาไฟฟ้า ให้ตีความให้ถูกต้อง ตรงนี้ 
อาจจะเป็นดุลยพินิจ เราอาจจะมองว่าข้ามตรงนี้ไปก่อน ล้าหากข้ามไปแล้ว แสงสว่าง 
ในการสัญจร เราลอเงพิจารณาว่า ตรงนี้เราจะตีความผิดพลาดได้ เรื่องเดิมก็ให้ตกเป็น 
เงินสะสมไป ถ้าหากเราไปบีกหมุด จำนวน ๑๐๐ ด้น ถ้าหากเป็นแสงสว่างที่กรมทาง 
หลวงทำให้เรา ก็จะเป็นช่วงระยะที่ห่างไป ตรงนี้จะมืคนถาม เรื่องเก่าก็ให้จบไป ก็ฝาก 
ผ ู้อำนวยการกองช่างไว้ว ่า จำนวน ๑ ๐ ๐  ด้น เราทำให ้เต ็มแถวไปเลย จะเป็นสิ่งที่ 
สวยงาม เราไม,ได้บิก่จุดเดิม เราเพ ียงแต่ขยับจุด เป็นโครงการใหม่จำนวน ๑๐ ๐  ด้น 
ขอให้ตีความให้ออก [ล้าหากมีการขยับจุด ก็จะมืคำถามต่อไปว่าในช่วงนี้ทำไมต้อง
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เว้นไว้ ขอให้ศึกษาระเบียบให้ซัดเจน ในพื้นที่อำเภอเสริมงามก็ได้จำนวน ๕๐ ด้น ใน 
ภาพรวมการคมนาค^ ทางเกษตร เราก็เห็นด้วย แต่ขอเรียนให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ 
ทราบไว้ก่อนว่าพื้นที่ในช่วงการเกษตร พื้นที่นา เวลากลางคืนเขาต้องนำกระสอบไปปิด 
ไว้ เพราะว่าข้าวจะไม,ออกรวง ลองพิจารณาขยับตรงจุดนี้ ถ้าหากเราติดตั้งไปแล้ว ท่ี 
ผ่านมาเคยมีบีญหาของกรมทางหลวงมาแล้ว ข้าวไม่ได้พักผ่อน ไม่ตั้งท้อง เกิดจากแสง 
สว่าง ซึ่งผมก็ได้เจอบีญหามาเยอะมากกับเรื่องแสงสว่าง ล้าปีกจุดไฟในพื้นที่นา ข้าวจะ 
ไม่ออกรวง ขอฝากให้ท่านผู้อำนวยการช่างช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเขิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถาม

เรียนประธานสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ลำหรับประเด็นที่ท่านเซน ปานสังข์ ได้สอบถามมา 
และเป็นห่วงเรื่องแสงสว่างเวลากลางคืน ผมฃอซี้แจงให้สภาทราบว่า เสาไฟชุดนี้เป็น 
การออกแบบนวัตกรรมใหม่ ซึ่งผ่านงานวิจัยมาแล้ว ขึ้นบัญชีเป็นของกรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ เส์าไฟระบบนี้จะพับได้ ล้าเวลากลางคืนหากขาวบ้านไม่ต้องการแสง 
สว่างก็สามารถพับลง ถอดหลอดไฟออกได้ ไม่ต้องใข้รถกระเข้า เดิมเสาไฟฟ้าของเรา 
จะต้องใข้รถกระเข้าเพื่อไปเปลี่ยนหลอด นวัตกรรมใหม่ สามารถพับลงได้ ขอนำเรียนให้ 
ที,ประชุมทราบ ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมก็เกรงว่าที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ตอบถูกแล้ว 
เราสามารถพับได้ แต่ล้าในช่วงฤดูการเกษตรทำนา ในช่วงการทำนๆ8ผม'ก็เห็นด้วยว่าก็ 
พับลงแล้วปิด เมื่อหมดฤดูกาลเกษตรแล้วเราสามารถให้ไฟใข้งานต่อ ที่ผมได้ติงไปว่าล้า 
หากเราเว้นไว้เลย ล้าท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ตอบว่าคุณลักษณะบางส่วนได้ผ่าน 
กรมบัญชีกลาง นวัตก่รรมที่ผ่านแบบนี้มา เราก็เห็นด้วย ขอขอบคุณ 
-ขอเซิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ทะ เนื่องจากไฟฟ้าโซลาเซลเป็นไฟฟ้า 
แรงดันตํ่า การตรวจงานของช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมเซึ่อว่า'ไม่มี'ช่าง 
ไฟฟ้า ใข้ช่างโยธาไปตรวจงาน วันนึ๋ในพื้นที่เขตเลือกตั้งผมบ้านนาดง ตั้งแต่ท่านตรวจ 
งานมาไฟส่องสว่างยังไม่ออกสักต้นเลย และผมก็เคยอภิปรายในสภาแห่งนี้แล้วว่า ไฟฟ้า 
แรงตํ่าท่านไม่ได้มีกรรมการไปตรวจเลย ผมบอกข้อเท็จจริง การต่อสายไฟต้องใข้การ
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บัดกรี ท่านจะใซ้วิธีการพันเทปแบบไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้ เพราะความละเอียดแรงดันไม่พอ 
ไฟฟ้าก็ไม่สว่าง เนื่องจากสายไฟฟ้าปอกแล้วเอาเทปพันสายไฟพัน บางครั้งอาจจะหลุดก็ 
เป็นไปได้ ซึ่งไฟฟ้านี้ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่ใช่ ๒๒๐ โวลต์ ถ้าไปโซลาเซลแบบนี้หากท่าน 
ห่วงเรื่องแสงสว่างในพื้นที่การเกษตร ท่านไม่ต้องห่วงซึ่งมีแบตเตอรรื่เพียงแค่ถอดขั้ว 
แบตเตอรรื่ออก กี่วันแล้วค่อยเอาใส่ก็ได้ ผมเป็นช่างไฟฟ้าผมถึงมีความรู้นี้มาพูดได้ การ 
ตรวจงานซองท่านไปดูในเวลากลางวัน และคนในพื้นที่เห็นแสงสว่างในเวลากลางคืน 
ถึงแม้ท่านจะได้ทดสอบดูแล้วก็ตาม แต่ไฟฟ้าที่สว่างจริง  ๆ เวลากลางคืน แต่คนไป 
ตรวจสอบไม่ได้ใซ้ช่างไฟฟ้าเลย นำเสาไปตั้ง  ๆ แล้ว ต ่อสายตามที่เขาสอนมาแค่นั้น 
ข้อเท็จจริงไม่ไดไปตรวจ ที่ผ ่านมาฝากผมถ่ายรูปให้อย่างดีเลย และวันนี้ตั้งแต่ที่ผมได้ 
อภิปรายสภาแห่งนี้ให้Iปดูที่บ้านนาดง เสาไฟฟ้าไม่สว่าง ท่านก็ไปดูตอนกลางวัน ท่านไม, 
มีรถกระเข้าไปดูเสร็จแล้วก็กลับ ไฟไม่ออกเช่นเดิม ฝากท่านด้วย ซึ่งเมื่อวานผมลงพื้นที่ 
อบต.หัวเสือ ผมนำท่านผู้อำนวยการกองกิจการสภาไปดูพื้นที่ เสาไฟฟ้ามีต้นไม้บัง ท่าน 
ดำเนินโครงการไปแล้วต้องไปดูแลด้วย มองไปไม่เห็นเสาไฟฟ้าแล้ว ผมอยากจะให้ไป 
ดูแลด้วย ก่ิงไม้ ต้นไม้คลุมไว้หมดแล้ว ฝากท่านช่วยไปตรวจสอบด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเฃิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านบุญเลิศ แสนเทพ ในเรื่อง 
แสงสว่าง เรื่องแสงสว่างหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ขอให้ผู้ตรวจงานไปตรวจงานเวลา 
กลางคืน ของเก่าที่เราทำไว้ทั้ง ๑๓ อำเภอ จะฝากท่านผู้อำนวยการกองช่างให้พิจารณา 
ดูว่าการเข้าเวรช่างตรวจงานว่าเกิดจากสาเหตุอะไร การซ่อมบำรุง ต่อไปนวัตกรรมใหม่ 
ที,เข้ามา ถ้ามีเสถียรภาพและซาวบ้านพึงพอใจ ซึ่งของเดิมจำนวน ๘ ดวง ออกเพียงแค่ 
๒ ดวง ลองพิจารณาดูว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น ซึ่งมีหลักประกันในการทำงานอยู่ เรื่องที่ยัง 
ไม่ได้ดำเนินการก็ดัดไปอีกบริบท ในส่วนเรื่องที่ทำไปแล้วเรามีเวรของกองช่าง เวลา 
กลางค ืนช่วยไปตรวจสอบดูว ่าม ีก ี่จ ุด และจุดท ี่ย ังไม ่ได ้ดำเน ินการอีกก ี่จ ุด ในจุดที่ 
ดำเนินการไปแล้วเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น จริง  ๆ แล้ววันนี้มีการลงในเว็บไซต์ว่าการออก 
กำลังกายถ้าหากมีเสาไฟฟ้าบนถนน ก็จะมีการออกกำลังกายช่วงเข้าก่อนมาทำงาน ขอ 
ฝากผู้อำนวยการกองช่างไว้ด้วย ซึ่งต่อไปก็จะตอบโจทย์ทั้งหมดว่าที่ผ่านมาเราจะไม่ต้อง 
มาอภิปรายร่วมกันอีก ขอขอบคุณ 
-ขอเซิญท่านประสิทธึ๋ เตซะปลูก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เร่ืองแสงสว่างไฟฟ้า ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เร่ือง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประซาซน ขอฝากผู้อำนวยการกองช่าง



นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษถiพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด 
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เรื่องสัญญาที่ทำไปแล้วแต่ทิ้งงานใบพื้นที่เซตรับผิดซอบของผมมีอยู่ช่วงหนี่งเข้าไป 
ดำเนินการวางตอม่อไว้หมดแล้ว ตอนนี้ซาวบ้านก็ได้สอบถามมาตลอดว่าเมื่อไหร่เขาจะ 
มาติดไฟให้ ซ ึ่งเซาก็ไม่ทราบว่าโครงการนี้ผ ู้ร ับจ้างทิ้งงานไปแล้ว แล้วเราจะมีแนว 
ทางแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์ซององค์กรเรา ซึ่งขาวบ้านก็รอดูไฟซองเราอยู่ 
ขอฝากฝ ่ายบริหารช ่วยต ิดตามและแก ้ไขด ้วยว ่าเราจะม ีแนวทางแก ้ไขอย่างไรบ ้าง 
ขอขอบคุณ
-ขอเซิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ที่ผ่านมาสมาซิกได้มีโอกาสที่จะทำประใยซนให้กับ 
สังคม เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ หรือแสงสว่าง การคมนาคมทั้งหมด ตอนนี้อยากจะขอ 
สอบถามฝ่ายบริหารว่านวัตกรรมใหม่ ต่อไปเราต้องมีใบรับรอง เราก็จะไปพูดกับ 
ซาวบ้านได้ ไมใช่ทำหนึ่งปีแล้ว ไฟดับ ตอนนี้สัญญารับประกัน ระยะเวลา ๒ ปี ถ้าถาม 
ว่ามอก.มาตรฐานอุตสาหกรรม ท่านบอกว่าผ่านระบบของกรมบัญซีกลางมาแล้ว เราก็ 
อยากจะให้มีเอกสารเหล่านี้ใบรับรองของผู้ขาย รับประกันกี่ปี เราจะได้!ห้คำตอบกับ 
ซาวบ้านได้ จริง  ๆ แล้วหลักประกันสัญญา ๕ เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากมีการจัดซื้อจัดจ้าง เรา 
ต้องพิจารณาว่ารับประกันกี่ปี ถ้าหากพ้นระยะเวลา ๒ ปีไปแล้ว ทุกคนเกษียณไปแล้ว ก็ 
อยากสอบถามฝ่ายบริหารว่าที่ผ่านมามีแต่ตอม'อ แต่ไฟฟ้าไม่ออก ในตอนนี้ สมาซิกทุก 
ท่านจะเปีดเผยข้อมูลสายทางที่โอนมา ถ้ามีใบรับอรองทั้งหมด เราก็อยากให้สังคมได้รับ 
ประโยขน์ทั้งหมด ขอให้สภารับทราบว่าสิ่งที่เราทำทำเพื่อประโยซน์กับสังคม แต่อาจจะ 
มีผู้ที่รู้หรือรู้มากก็ได้ อาจจะถามมาสักวัน หรืออาจจะมีนักข่าวก็ได้ เราตั้งงบประมาณ 
กิจกรรมพลังงานนวัตกรรมใหม่ ถ้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่รับประกับได้กี่ป ี เราก็ 
สามารถตอบได้ บางคนก็มองว่าเรากำลังทำอะไรกัน เมื่อก่อนเราเคยขุดลอกกันมา ฤดู 
นํ้าหลากมาก็เ'ปีนสภาพเดิม ทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าเราอยู่ในพื้นที่ เป็น'โจทย์'ท่ี'นักการเมือง 
เป็นตัวแทนของขาวบ้านที่เลือกเข้ามา เราตอบไม่ได้ ขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าแล้วเรา 
จะทำอย่างไรต่อไป เพราะงบประมาณทั้งหลายมาจากเงินภาษีของประซาซน ล ้าเรา 
ตอบคำถามได้ทั้งหมด ต่อไปล้าหากมีการเลือกตั้งใหม่ หลายท่านอาจจะลงสมัครต่อ 
หรือไม่ต่อ ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอสอบถามเหมือนกับท่านนิกร ธรรมสังกา ขอ 
อนุญาตเอ่ยนาม คือมีเสาตอม่อเก่าอยู่ ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม มีสายทางวัดผาแดงหลวง 
บ้านไผ' ๕๐ ด้น และเสาต่อม่อที่ผิงไว้ตั้งแต่ด้นทางบริเวณวันผาแดง ฝากฝ่ายบริหาร



นายสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ส.อปจ.อ.แจ้ห่ม 
นายพิษ^พล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายธีทัต ธรรมธิกุล 
ผอ.กองข่าง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

ด้วยว่าจะดำเนินการต่อหรือจะปล่อยท้ิงไว้ ขอขอบคุณ

ตอนนี้สรุปคือเรามีตอม่อแต่ว่าผู้รับจ้างทิ้งงาน ท่านสอบถามว่าถ้าจะนำเสาไฟนึ๋ไปติดตั้ง 
แทนจะได้หรือไม่ 
-ฃอเซิญฝ่ายบริหาร
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ก่อน กรณีที่ท ่านสอบถามว่าตอม่อเดิมที่ผ ู้ร ับจ้างทิ้งงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สามารถไปดำเนินการต่อยอดได้หรือไม่ ผมนำเรียนที่ประชุมทราบว่าสามารถ 
ดำเนินการได้ เพราะคำว่าเสาไฟฟ้า ตอม่อเดิมอยู่ตรงนี้ เราก็ขยับจุดออกไปอีกนิด แสง 
ไฟก็ครอบคลุมถึงอยู่แล้ว ลำหรับท่านเขน ปานสังข์ ท่านสอบถามว่าโคมไฟฟ้าของสำนัก 
งบประมาณมีอายุการใช้งานกี่ปี หลอดไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน ๕ ปี แผงโซลาเซล มีอายุ 
การใช้งาน ๑๐ ปี ตามที่เขาแจ้งข้อมูลมาในมาตรฐานครุภัณฑ์ ถ้าหากถามว่าหลังจาก ๕ 
ปี ๑๐ ปี แล้วเราจะปล่อยทิ้งไว้เป็นอนุสาวรีย์หรือเปล่า ผมก็คิดไว้ว่าเมื่อถึงเวลา ๕ ปี 
๑๐ จ ก็ให้ข่างของเราไปตรวจสอบ แล้ไข ต่อไปจะเป็นการซ่อมแซมจัดซื้อเพียงอุปกรณ์ 
ขอขอบคุณ
-ฃอเซิญท่านเขน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ได้ฟ ้งคำตอบจากผู้อำนวยการกองซ่างแล้ว จริง  ๆ
แล้ว ณ เวลานี้เราจะเตรียมอะไรบ้าง ท่านบอกว่ามีอายุการใช้งาน £  ปี ๑๐ ป ีณ  เวลานี้ 
เราต้องเพิ่มแผนอะไรไว้บ้าง เราก็ต้องมาดูว่างบซ่อมแซมในอนาคต การวางแผนใน 
ยุทธศาสตร์ ให้วางแผนระยะยาวไว้ จะสอดคล้องกับเรื่องการบรรจุแผน อายุการใช้งาน 
๕: ปี ๑๐ ปี เราต้องวางแผนเพื่อนำเช้าสู่ระบบการจัดแผน และงบประมาณ ก็เป็นการ 
ต่อยอด ใน TOR มีการรับประกัน ๒ ปี และเวลาอีก ๕ ปีต่อไปก็ต้องบรรจุในแผน เรื่อง 
นี้ฃอฝากให้ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณพิจารณาและนำบรรจุไว้ในแผน ซ่ึง 
ต่อไปการซ่อมแซม ทำนุบำรุงทิ้งหมดผมมองเป็นเรื่องยาวไปถึงอนาคต ล้าหากเรามีแผน 
ไว้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ผมอาจจะคิดมากเกินไป แต่คิดมากเพื่อสังคม ขอขอบคุณ 
ดีครับ คิดเพื่อสังคม เราทำเพื่อสังคม ผมจะพิจารณาเป็นทีละโครงการ โครงการที่ ๒๐ 
มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ล้าหากไม่มีผมจะดำเนินการประชุมเพื่อ 
พิจารณาโครงการต่อไป โครงการที่ ๒๑ ท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด สอบถามโครงการ 
ท่ี ๒๔ ฝ่ายบริหารได้ซื้แจงไปแล้ว ได้พิจารณาจนมาถึงโครงการที่ ๓๘ แล้ว 
มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
-ฃอเชิญท่านอำนวย วรญาณกุล
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เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่าย 

บริหารโครงการให้แสงสว่างเป็นโครงการที่น่าสนับสนุน ผมอยากนำเรียนฝ่ายบริหารว่า 
ในเขตอำเภอเมืองลำปางในเขตพื้นที่เล ือกตั้งของผมรอยต่อระหว่างตำบลพระบาท- 
ตำบลพิชัย มีสายทางเส้นหนึ่งเลียบคลองฃลประทานเส้นนี้ยาวไปถึงมหาวิทยาลัยราช 
มงคลลำปาง เส้นทางนี้ประซาขนใช้สัญจรเยอะ และยังมีกิจกรรมการออกกำลังกาย 
ทั้งวิ่ง ทั้งปีนจักรยานสายทางนี้เป็นสายทางที่สวยงามอยากจะฝากทางฝ่ายบริหารด้วย 
ว่าเส้นนี้นอกจากประขาซนใช้สัญจรแล้วยังได้ใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมสันทนาการได้อีก 
รบกวนทางฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสายทางเส้นนี้ด้วย ขอขอบคุณ 
ข้อ ๓๘ มีใครจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ล้าไม่มี ท่านอำนวยฝากสายทางเลียบคลอง 
ฃลประทาน -ฃอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อชักถามท่านอำนวย วรญาณกุล 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านอำนวย วรญาณกุล ได้สอบถามและเป็น 
ห่วงสายทางคันคลองชลประทานถึงราขมงคลลำปาง มีผู้ใช้เส้นทางเยอะและใช้เป็นที่ 
ออกกำลังกาย ไม่มีงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ก็นำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า
ฝ่ายบริหารจะรับไว้เพื่อพิจารณาในงบประมาณปี ๒๔๖๔ ต่อไป ขอขอบคุณ 
มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
-ฃอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน งบประมาณที่จ ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ โครงการ 
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี สายทางส่วนใหญ่ที่มีอยู,จะเป็นของ อบต.หรือ 
เทศบาลเกือบทั้งสิ้นในการใช้ประโยชน์ถนนซาวบ้านใช้ประโยชน์มาก โดยเฉพาะตอน 
กลางค ืนหร ือในช ่วงเช ้าต ี ๒ ตี ๓ ขาวบ ้าน จะไป ค ้าขาย ผมม ีช ้อเสนอเก ี่ยวก ับ  
รายละเอียดนวัตกรรมใหม่ ที่ท่าน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้พูดอยากจะให้ท่านช่วยแจก 
เอกสารให ้ท างสมาซ ิกท ุกท ่าน เพ ื่อได ้ศ ึกษาท ำความเช ้าใจด ้วย บางคร ั้งเราไม ่ม ี 
รายละเอียดอะไรเลยประซาสัมพันธ์ก็ยากที่เราจะซี้แจงรายละเอียดให้ซาวบ้านได้ทราบ 
และอีกอย่างโครงการที่ผ่านมาที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน ในเขตพื้นที่ผมก็มี ๘ ด้น ผมกลัวจะ
เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากอยู่ในเขตชุมซนเลย เราจะทำอย่างไร เสาตอม่อมีอยู่แล้ว แต่เสา 
ไฟไม่มีขอฝากท่านผู้อำนวยการกองช่าง เพราะว่าล้าเกิดอุบ ัต ิเหตุ สมาซิกในพื้นที่เป็น 
จำเลยอันดับหนึ่งเลย เพราะอยู่ในพื้นที่ขอฝากท่านผู้อำนวยการกองช่างไว้ด้วยจะแล้ไข 
อย ่างไร ใน ช ุม ซ น อย ู่ต ิด ก ับ ฟ ุตบ าท ล ้าเก ิด อ ุบ ัต ิเห ต ุข ึ้น ม ารถ ยน ต ์ไม ่เท ่าไร ล้า 
รถจักรยานยนต์ รถพ่วงช้างด้วย ขอฝากท่านด้วย ขอขอบคุณ 
เชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อชักถามของท่านธีรพล ศรีวงษ์



นายธีทัต ธรรมธิกุล 
ผอ.กองช่าง

นายพิษ๓พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเชิด พรมศร 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกุล 
ผอ.กองช่าง

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านธีรพล ศรีวงษ์ ได้สอบถามถึงรายละเอียด 
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยลำนักงบประมาณฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน ๒๕๖๓ ผมต้องขอ 
โทษด้วย ที่ลืมสำเนาเอกสารส่งให้ท่าน หลังประชุมเสร็จแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ลำเนา
เอกสารส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านเพื่อจะได้ประกอบเป็นข้อมูลไว้ในกรณีที่ประซาซนจะ 
สอบถาม กรณีที่ท่านสอบถามว่าโครงการที่มีการทิ้งงานมีต,อม่อ ผมขอสรุปอย่างนี้ว่า 
ผมจะให้เจ้าหน้าที่กองซ่างตรวจสอบว่ามีทิ้งหมดกี่ด้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถ้าหาก 
เปีนไปได้จะนำเรียนท่านรักษาการนายกจะนำงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไปดำเนินการแกไข 
ถ้าหากเราปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีขาวบ้านผ่านไปผ่านมาเห็นเป็นโครงการซอง อบจ. 
ปล่อยทิ้งไว้เราก็จะโดนตำหนิ เสียภาพพจน์ ผมจะดำเนินการแกไขต่อไป ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านบุญเชิด พรมศร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมอยากจะเพิ่มเติมเรื่องไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ถาม 
ฝ่ายบริหาร ที่ครั้งก่อนผมได้ปรึกษากับท่าน ผู้อำนวยการกองช่างไว้จะเอาลงจุดไหนก็ 
ได้ที่สำคัญ เซ่น ทางโค้งต่างๆ ได้ประชุมกับขาวบ้านอำเภอห้างฉัตร และตอนที่ช่างไป 
สำรวจก็ให้เอาติดกันประมาณ ๓๐ เมตร เหมือนโครงการเดิม เพราะบางหมู่บ้านมีทาง 
โค้งเยอะ เขาอยากจะได้แสงสว่างตรงนั้น อยากเรียนถามท่านผู้อำนวยการกองช่างอีก 
ครั้งว่า สามารถจะขยายได้อีกหรือไม่ ตามที่ช่างออกสำรวจไปแล้วก่อนที่เราจะได้ลงมือ 
ทำงานก่อนที่ผู้รับจ้างจะไปทำงานเราจะขยับจุดได้อีกหรือไม่ ที่สำคัญ โค้งต่างๆ บาง 
หมู่บ้านมี ๔ โค้งไม่ได้ต่อเนื่องขอความกรุณา ถ้าหากเป็นไปได้อยากให้ท่านช่วยตอบ 
ผมจะได้ขยายความไปให้ผู้นำในเขตอำเภอห้างฉัตรต่อไป ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหาร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท ่าน ขออน ุญาตตอบดำถามท ่านบ ุญเช ิด พรมศร ท่ี 
สอบถามว่าเวลาช ่างไปสำรวจใช ้มาตรฐานของกรมทางหลวงค ือระยะห ่างเสาไฟ 
ประมาณ ๒๐ เมตรต่อต้น แต่ข้อเท็จจริงชุมซนของเราไม่จำเป็นขนาดนั้น ชุมซนของเรา 
จะมีจุดโค้งจุดเสี่ยงทางแยกที่อันตรายที่มีด ผมเลยได้ลงในแบบแปลนไว้ว่าต0าแหน่งการ 
ติดตั้งโคมไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ตามความเหมาะสม และให้อยู่ 
ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประเด็นนี้ท่านไม่ต้อง 
เป็นห่วง เราทำงานในพื้นที่เราต้องอิงคนในพื้นที่เป็นหลัก ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี



นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

นายพิษถ{พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธรรมการ ชุมศรี สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ เรื่องไฟฟ้าผมก็เห็นด้วย อำเภอแม่ 
เมาะม ีอย ู่ ๓ จุด ซึ่งตอนนี้ลงไป ๒ จุด และชาวบ้านตอบรับดีใซ้งานได้ด ี แต่ผม 
อยากจะถามท่านผู้อำนวยกาองช่างว่าโครงการใหม่น ี้ว ัตต์ จะสูงขึ้นหรือเท่าเดิมกับ 
โครงการเดิม ผมอยากให้ขยับจุดเข้ามาตามที่ท่านว่าอยู่ที่ดุลพินิจ อำเภอแม่เมาะมีอยู่ ๓ 
จุด ขุดแล้ววางตอม่อไว้อยู่จุดหนึ่งสุดท้ายตัวนี้ยกเลิกไม่เป็นไร เพราะตอนนี้ผมได้นำเงิน 
งบประมาณของปี ๒๕๖๓ เข้าดำเนินการเป็น ไฟถาวรแล้ว ทางเข้าบ้านหาด และผม
ก็อยู่ที่ตรงโค้งจุดสำคัญ  ๆ เป็นเรื่องดีซาวบ้านขอบ เวลาขาวบ้านสัญจรในเวลากลางคืน 
บริเวณทางโค้ง มีความปลอดภัย แต่ถ้า'กำลังวัตต์สูงสว่างขึ้นอีก ก็'จะเป็นลิงที่ดีมาก ขอ 
ขอขอบคุณ
-ฃอเชิญท่านเขน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท ่านธรรมการ ขุมศรี ได้อภิปรายในส่วนเรื่องที่ 
เหลืออยู่และจะต่อยอดด้วยเรื่องอะไร เรื่องมาตรฐานภายในองค์กรเรา เป็นโอกาสดีที่ 
ท่านสมาซิกได้สอบถามมา ต้องขอขอบคุณ และมีอีกเรื่องที่ท่านบุญเชิด พรมศร บอก 
ว่าบางครั้งผู้รับจ้างได้ติติงในบางส่วนหนึ่ง มีระบบ ระเบียบที่ผ่านมา เรื่องเก่า  ๆ ขอ 
อนุญาตเรียนให้ผู้บริหารทราบเรื่องการส่งงานดำเนินการระบบระเบียบของพัสดุ กอง 
คลัง ท ุกเรื่องท ั้งหมดฝากท่านรักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง มีการส่งเอกสาร 
ย้อนกลับไปกลับมา และผมเคยเห็นมาตรฐานของทางหลวงซนบท ต้องขอซมเขย กรม 
ทางหลวงขนบท หลายท่านเคยมานั่งหารือกันทำไมระบบเราเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดของ 
จังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแรกที่ใหญ่รับนโยบายทั้งหมดมาปฏิบัติ ก็ฃอฝากเรื่องตรงนี้ 
หากบุคลากรภายในองค์กร หากไม่มีความถ่องแท้อยากจะเรียนท่านนายก ถ้าไม่มีความ 
เชี่ยวซาญ ก็ส่งไปอบรม ตั้งงบประมาณไว้เลย จะเกิดความสมดุล ในองค์กร ที่ผ่านมา 
องค์กรเราเป็นองค์กรที่ใหญ่มาก ทำแล้วติดคำผิดดำถูก อะ อา อ ิอ ีอ ี อี ทางฝ่ายบริหาร 
ลองพ ิจารณาด ู ที,ผ ่านมาไม ่ว ่าจะเป ็นกองช ่างม ีการเข ้าเวรเข ้าทำงาน ทุกส่วนต้อง 
เหมือนกันหมด ขอยกตัวอย่างทรัพยากรนํ้าภาค ๑ ดูแล ๘ จังหวัด มีบุคลากรน้อยกว่า 
ของเราอีก ทำไมเขาทำได้ ลองเอาบริบทขององค์กรที่เขาประสบความสำเร็จตรงนี้ว่า 
เกิดจากอะไร ซึ่งต่อไปเราไม่ต้องโอนงบประมาณอีกต่อไป เรื่องเข้าสภากองแผนและ 
งบประมาณอยู่ตรงนี้ เรื่องทั้งหมดเรามาทำ MOU ร่วมกัน ฝากไปยังฝ่ายบริหารท่าน 
ผมเรียนท่านประธานในสภาเรานี้เป็นสภาสูงสุดของท้องถิ่น ฝากนำเรียนไปเพื่อให้เกิด 
ประโยซนํสูงสุดในการขับเคลื่อนงบประมาณของเรา บางครั้งปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ มาทำใน 
ปี ๒๕๖๔ อยากจะฝากเรียนท่าน บริบทแรกที่จะออกมาคือกองช่าง กองช่าง ราคากลาง



๓๓

นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เปลี่ยนใหม่ตลอด ถามว่า ที่ผ่านมางบประมาณตั้งไว้หกล้านบาท ราคากลางลดลงมาอยู่ 
แค่ห้าล้านหนึ่งแสนบาท เข้าใจครับว่าค่า K ขึ้นลงตามในเรื่องของพาณิชย์จังหวัด ขอ 
ถามต่อไปว่าเราตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมใหม่ ถ้าหากมีระบบ ระเบียบการ 
ขนส่งออกมา ต่อไปราคากลางต้องเปลี่ยนใหม่ เราก็ต้องเปิดประขุมสภาสมัยวิสามัญอีก 
ในความเป็นจริงก็อยากฝากฝ่ายบริหารเป็นหลัก จะทำให้ทั้งหมดเราตอบโจทย์สังคมได้ 
ทั้งหมด ขอฝากเรื่องน ี้นำเรียนไว้ด ้วยว่า ท ่านรักษาการนายก ต่อไปบุคลากรคนใน 
องค์กร ขออนุญาตเรียนแนะนำตอนนี้เรามีนิติกรของเราไปอ้างถึงเรื่องระเบียบกฎหมาย 
ทุกเรื่องที่ออกมา อยู่ที่องค์กรของเราเอง วันนี้ทุกข้อที่ท่านประธานบอกมาทำไมสมาซิก 
ทุกคนยกมือให้หมด เพราะเห็นด้วยกับสังคมที่ได้รับประโยฃนํ ต่อไปการรับประโยชน์ 
ร่วม บีญหาเราต้องคิดว่าพันธ์กิจร่วม ทุกคนโอกาสที่ว่าจะอยู่สูงถึงเกษียณคือเน้นเรื่อง 
ตรงนี้ให้มีบริบทของความเป็นจริง แล้วสามารถให้สมาชิกทุกคนทุกท่านไปตอบโจทย์ 
ขาวบ้านได้ ที่ผ่านมาเรามีความกังวล เช่นท่านธรรมการ ขุมศรี ขอเอ่ยนาม ท่านบุญเลิศ 
แสนเทพ ขออนุญาตเอ่ยนาม ต่อไปเราจะมองในกรอบ ถ้าวันหนึ่งสมาชิกตรงนี้อาจจะ 
หายไปครึ่งหนึ่ง มาตอบโจทย์อีกส่วนหนึ่งอยากจะฝากเรื่องกิจกรรมที่องค์กรเราทำอะไร 
กันไว้บ้างต่อไปเราก็อยากบูรณาการร่วมกัน เรียนท่านนายกตั้งงบประมาณไว้เลย ถ้า 
ข้าราขการส่วนไหนที่ม ีการอบรมเชิงบูรณาการ เราต้องการเปิดกรอบของท้องถิ่นไป 
อบรมบ้างจะทำให้มองเห็นวิสัยทัศน์ในมุมที่กว้างขึ้น เพื่อสังคมให้ได้รับประโยขน์ ไมใช่ 
สอบถาม สตง.แล้ว ไมให้ดำเนินการ ทำเรื่องไปสอบถามยังอัยการจังหวัด ท่านสอบถาม 
ไปทำไม ทุกวันนี้เราอยู่กับสังคมเป็นตัวแทนของซาวบ้าน ทุกเรื่องเราทำได้หมดถ้าเราจะ 
ทำ ให้มี MOU ร่วมกันทั้งหมด ถ้ามีป ิญหาระหว่างข้าราซการประจำกับข้าราซการ 
ทางการเมือง ในวิธีการคิดที่อยู่ร่วมกัน ถ้าจะให้ตอบโจทย์กันได้เราเปิดสภาเชิญผู้ที่ร ู้ 
หรือไม,รู้มาประขุมร่วมกัน เราจะได้รู้ เราจะได้ตกผลึก ซึ่งเราก็ไม่ต้องสอบถามแล้วว่าห้า 
แสน สองแสน สามแสน ในวันนี้ผมขอถามว่า ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม ถนนที่อบจ.ทำไว้ 
ท่ีไมใช่ถนนถ่ายโอน ผมได้นำเรียนท่านผู้อำนวยการกองช่างไปดูแล้ว มีการเอาข้อมูลลง 
F acebook ถ้าเรานำเงินสำรองจ่ายไปเพื่อการคมนาคมของซาวบ้านแล้ว ถ้าผู้ว่า 
ราฃการจังหวัดไม่เห็นขอบก็ทำไม่ได้ มีหลายเรื่องที่เป ็นสารทุกข์ส ุกดิบของซาวบ้าน 
อบต.หรือเทศบาลเขาทำได้ เขาก็บอกเขาไม่มีงบประมาณ ยกตัวอย่างที่อำเภอเสริมงาม 
อำเภออื่น  ๆ ๑๓ อำเภอ จำนวน ๓๐ เขต ที่มีสมาชิกทุกท่านที่อยู่ร่วมกัน ผมขออนุญาต 
พูดเรื่องนี้ เราลองมาคุยกันว่าในการทำ MOU ร่วมกันของจังหวัดลำปาง เราเป็นท้องถิ่น 
ใหญ่ที่สุด งบประมาณเงินสำรองจ่ายเราก็มี ที่ผ่านมาไม่มีใครรู้อนาคตของกิจกรรมไม่ว่า 
จะเป็น อุทกภัย ภัยพิบัติ โควิด ๑๙ ใครจะรู้ว่ากี่บี่เโควิดออกมา เมื่อเราตั้งงบประมาณ 
มาแล้ว ต้องตั้งกรรมการสอบที่ว่าซื้อเครื่องเทอรโมสแกน หรือหน้ากากอนามัยถ้าหาก 
ถามว่าผิดระเบียบหรือไม่ ณ เวลานี้ถามว่าผิดไหม ผิด การตีความผิดหรือถูก เรามีนัก 
กฎหมาย ไม่ทราบว่าเข้าประขุมร่วมด้วยหรือเปล่า ถ้าหากในคอมเห็นของ



นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายพิพนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

กรมบัญชีกลางเหมือนท่านผู้อำนวยการกองช่างพูดว่า นวัตกรรมใหม่ระเบียบออกจาก 
กรมบัญชีกลาง กฎหมายก็เหมือนกัน ถ้าไม่รู้ถ่องแท้ทั้งหมด ให้เปิดสภาให้มาคุยกันใน 
สภา ให้อนุมัติในสภาถ้าผิดพลาดจริง สมาซิกติดคุกเหมือนกัน ท่านประธานก็ติดนาน 
หน่อย ถ้าหากผิดพลาด ฝากเรียนท่านผู้บริหารพวกเราอยู่ร่วมกันได้ทั้งหมดเราอาสามา 
ร ับใช้พ ่อแม่พ ี่น ้องในเขตจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะ อบจ. ผมขอเร ียนว่าท ุกเร ื่องม ี 
ทางออกทั้งหมด ถนนยังมืสามแยกถ้าวิ่งตรงไปคือตก ถ้าเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาก็มืบีายบอก 
คิดแบบง่าย  ๆ ทุกคนคิดได้ แต่การคิดเพื่อสังคมคิดไม่ได้ การทำประโยซน์สังคม ฝากนำ 
เรียนท่านประธานสภาและฝ่ายบริหาร ที่ผมได้เอ่ยถึงเรื่องของบุคลากรภายในองค์กร 
เราอยากไปทิศทางเดียวกันทั้งหมด ฝากนำเรียนท่านนายกว่าบุคลากรที่เรารับมา เราไม่ 
รับมาจากการสัมภาษณ์ของเราเอง เหมือนกับบริษัท เรามาจากคนที่สอบได้คือคนเก่ง 
และมี Ego สูง แต่การมาทำงานร่วมกับกิจกรรมของนักการเมือง เราสามารถไปด้วยกัน 
ได้ ปรับยุทธศาสตร์กลยุทธ์หลายอย่างร่วมกัน ที่ผมได้นำเรียนให้ฝ ่ายบริหาร ท่าน 
ประธานสภา สมาซิกผู้ทรงเกียติทุกท่าน ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านพิมล คงทอง ท่านมีอะไรสอบถามเพิ่มเติม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนั่งพิงการอภิปรายมาพอหอมปากหอมคอแล้ว ผม 
อยากให้ท่านประธานลงมติ ในวาระนี้ก่อน เรื่องอื่น  ๆ เราค่อยอภิปรายกันอีกครั้ง 
-มืสมาซิกท่านใดมืช้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญ - ไม่มื
- ขณะนี้มืสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐,๑๕๓,๐๐๐ บาท
(เถ้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปดำเนินโครงการ จำนวน 
๓๘ โครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐,๑๕๓,๐๐๐ บาท
(เถ้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปดำเนินโครงการ จำนวน 
๓๘ โครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบอนุมัดจำนวน ๑ ๖  เสียง ให้ใช้จ่ายเงิน 
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๙๐,๑๕๓,๐๐0 บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เพื่อนำไปดำเนินโครงการ จำนวน ๓๘ โครงการ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๔๔๓๘ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง



นายพิษถ{พล ประสาน ■ ต่อ'โป ๓.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขปริมาณงาบในแบบแปลน และปรับลดค่างาน 
ประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้อด หมู่ที ่๒ ตำบลร่องเคาะ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นายธีทัต ธรรมธิถูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ผอ.กองช่าง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีทัต ธรรมซิกุล ผู้อำนวยการกองช่าง

ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๔ 
ญัตติขออนุมัติแก้ไขปริมาณงานในแบบแปลนและปรับลดค่างานโครงการก่อสร้างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้อด หมู่ท่ี ๒ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัด 
ลำปาง มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อนุม้ติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ ๒ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ 
จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รายงานปีญหาการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวว่า 
สิ่งก่อสร้างดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนไปจากรูปแบบและรายการ ทำให้มีความจำเป็น 
ที่จะต้องแก้ไขปริมาณงานในแบบแปลน และปรับลดค่างาน โครงการก่อสร้างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๒ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ งานก่อสร้างสะพาน คสล. เสาและราวสะพาน 
๑. ความกว้างพื้นสะพานตามมุมฉาก ตามแบบระบุ ๗.๐๐ เมตร รวมความกว้างรวม 
สะพานพื้นสะพานตามุมฉากต้องมีความกว้าง ๘.๐๘ เมตร ก่อสร้างจริงพื้นสะพานตาม 
มุมฉากมีความกว้างผิวสะพาน ๖.๘๕ -  ๖.๙๕ เมตร
๒. ความกว้างพื้นสะพานตามแนวเอียง ตามแบบระบุ ๘.๐๘ เมตร รวมความกว้างผอ. 
ก่อสร้างจริงความกว้างพื้นสะพานตามแนวเอียง ๘.๑๐ เมตร
เนื่องจากขณะดำเนินการก่อสร้าง มีรถขุดดินทำงานบริเวณใกล้เคียงทำให้หมุดอ้างอิง 
เคลื่อนจากจุดเดิม ประกอบกับระหว่างแบบประกอบช้างนั้น ผู้รับจ้างประกอบแบบด้าน 
หนึ่งชิดขอบในแนวอ้างอิง อีกด้านอีกด้านหนึ่งชิดขอบอ้างอิง เป็นสาเหตุให้ความกว้าง 
พื้นสะพานไม่เป็นไปตามแบบแปลน 
งานกำแพงกันดิน คสล. ตอม่อดับริม
๑. ความกว้างกำแพงกันดิน คสล. ตามแบบระบุความยาว ๑.๖๓๒ เมตร และ ๒.๘๓๒ เมตร 
ตามลำดับ
๒. ผู้รับจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ความยาว ๒.๐๐ เมตร ทั้งสี่ด้าน 
เนื่องจากขณะดำเนินการก่อสร้าง สำคัญผิดว่าต้องก่อสร้างตามแบบครึ่งส่วนไม่มี



นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง

ทางเท้าให้เหมือนกันทั้งสองด้าน มีผลทำค่างานลดลง ดังนี้ 
รายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง
ค่างาน ตามราคาที่ทำสัญญาจ้าง (๑) = ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ค่างาน ที่ทำได้จริง (๒) = ๒,๓๖๕,๗๔๓.๙๗ บาท 
ค่างานที่ปรับลดลง (๑) -  (๒) = ๒๔,๒๕๖.๐๓ บาท 
(สองหมื่นสีพันสองร้อยห้าสิบหกบาทสามสตางค์)
เพื่อให้การดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยก้อด หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งสภาได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอเสนอเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณา จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

นายพิษเนุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเชิญ - ไม่มี -

-ขณะนี้มีสมา'ขิกอยู่ใน'ที่,ประชุม'จำนวน ๑๕ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แกไขปริมาณงานในแบบแปลน และปรับลด 
ค่างานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้อด หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๑๕ เสียง

มติท่ีประชุม

- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก่ไขปริมาณงานในแบบแปลน และปรับลด 
ค่างานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้อด หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ©๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไขปริมาณ 
งานในแบบแปลน และปรับลดค่างานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยก้อด หมู่ท่ี ๒ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ที่ฝ่าย 
บริหารแถลง ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๔๒๕๔ ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๔
-ต่อไปเช้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
เร่ืองอ่ืน ๆ
-ฃอเชิญท่านเดชทวี ศรีวิชัย

นายเดชทวี ศรีวิชัย เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เถิน บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายเดชทวี ศรีวิชัย สมาขิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเถิน ผมมีเรื่องที่อยากจะนำเรียนกับท่าน



ประธานสภาและสมาขิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตอ่านเอกสารให้ท่านประธาน 
และท่านสมาขิกได้พิงคือผมได้รับหนังสือจาก ป.ป.ท. ซึ่งครั้งแรกผมก็ไม่ทราบว่า ป.ป.ท. 
คืออะไร ถ้าไม่ม ีคำอธิบายต่อท้าย เพราะขณะที่โทรศัพท์ผมได้บันทึกเสียงไว้ด้วยกับ 
เจ้าหน้าท ี่ผ ู้อำนวยการป.ป.ท.เพ ิ่งมารู้ว ่า ป.ป.ท ก็คือองค์การปองกันปราบปรามการ 
ท ุจริตภาครัฐ (ภาค ๔) เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียนนายทวี ศรีวิชัย 
ขณะนั้นผมขื่อทวี ศรีวิชัย เพราะหนังสือนี้ได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๘ ขณะนี้ปี ๒๔๖๓ 
แล้ว อ้างถึงหนังสือร้องเรียนฉบับ ไม่ลงวันที่ ผมจะขออนุญาตอ่านให้จบและจะได้ 
อธิบายทึละประเด็น ว่าเกิดอะไรขึ้น ตามหนังสืออ้างอิงท่านได้กล่าวหาร้องเรียนต่อท่าน 
ป ระธ าน ศ ูน ย ์อ ำน วยก ารต ่อ ด ้าน ท ุจร ิต แ ห ่งข าต ิ หรือ ศ .อ .ต .ซ .โดยส ำน ักงาน  
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ในสำนักงานป.ป.ท. โดย 
กล่าวหานายเกรียงเดซ สุทธิภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนที่ ๑ 
กับพักพวกอีก ๔ คน อีก ๔ นั้นผมก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครบ้าง และในข้อกล่าวหานั้น 
บอกว่าทั้ง ๖ น้ัน นำร่างข้อบัญญัติฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๔๘ บรรจุในระเบียบ 
วาระการประขุมโดยไม่มีร่างข้อบัญญัติใด  ๆ จากประธานสภา โดยทุกอย่างรับทราบกัน 
หมดถ้วนหน้า มาทำเอกสารตามหลัง ซึ่งเวลาที่ร ับร่างบรรจุระเบียบวาระการประขุม 
ดังกล่าวนั้น อ้างว่าเปีนเรื่องเร่งด่วนก็ไม่เปีนไปตามระเบียบการประขุมคือครบ ๒๔ 
ชั่วโมง การรับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนั้น ทั้งที่ทราบว่าผิดระเบียบและจัดสรรป้นส่วน 
ผลประโยซนํก ันเข ้าท ี่ประขุมสภาเพ ื่อผ่านร่างน ี้ให ้ได ้ภายในสามวาระโดยไม่ม ีการ 
ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ตามความละเอ ียดแจ้งแล ้ว สำนัก 
งานป.ป.ท.ได้ดำเนินการตามพระราซบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๔๔๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่นำเสนอคณะกรรมการป.ป.ท. 
พิจารณาแล้ว ในการประขุมครั้งที่ ๖/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๐ โดยมติไม่ 
รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง เน ื่องจากเปีนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใน 
อำนาจของคณะกรรมการป.ป.ซ. และเรื่องนี้ส่งให้คณะกรรมการป.ป.ซ. ดำเนินการ 
ต่อไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งผมได้บันทึกการเจราจาผมกับผู้อำนวยการป.ป.ท. และ 
เมื่อช่วงเข้าผมได้ขึ้นไปหาท่านรักษาการนายกท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรื่อง และได้เปีด 
คลิปการสนทนาให้พ ิงด้วย ปรากฏว ่าผมเร ียนถามไปบอกว่าล ้าหากต ัวผมเป ็นคน 
ร้องเรียนจริง ผมขอดูเอกสารหน่อย เพราะผมย่อมมีสิทธิในเอกสารการร้องเรียน ผล 
ปรากฏว่าตอบว่าเอกสารนั้นไม่มีขื่อคุณทวีเป็นผู้ร้องเรียน ไม่มีรายขื่อ มีแต่พิมพ์มาที่มี 
ขื่อของคุณทวี ศรีวิชัย ขณะนั้นเป็นทวี ศรีวิชัย และผมถามว่าเอาเบอร์โทรศัพท์ของผม 
มาจากไหน เอาที,อยู่ของผมจากไหนมา บอกว่าติดต่อไปทางกองกิจการสภาแล้ว ทีแรก 
กองกิจการสภาไม,ยอมให้ เขาบอกว่ามีเอกสารเร่งด่วน แล้วยังไม่หมด ท่านรองสุพรรณี 
สุขสันต์รุ่งเรื่อง ยังนัดแนะกับผมบอกว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าป.ป.ท ได้เขิญคุณทวี ศรี 
วิชัย มาเป็นวิทยากรพิเศษเลยขอที่อยู่เพื่อที่จะส่งเอกสารนี้ไป ผมเลยบอกว่าอย่างนี้



๓๘

นายเดชทวี ศรีวิชัย คุณก็มั่วแล้วซิองค์กรที่ศักดิ้สิทธิ้ ป.ป.ท คุณรับเอกสาร ล้าเป็นแบบนี้ หากมีคนพิมพ์เข้า
ส.อบจ.อ.เถิน ไป ลงซื่อใครก็ได้ นายมี นายมา อะไรก็ได้ คุณก็รับเรื่องไว้ทั้งหมด แล้วแบบนี้เรื่องไม่จบ

ที่คุณ ผมเลยบอกว่าผมจะทำหนังสือ และขอปรึกษาท่านประธานสภา ทำนสุพรรณี สุข 
สันต์รุ่งเรือง และเลขานุการสภาด้วย ผมจะทำหนังสือไปเรียนแจ้งชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ 
เขาตอบว่าไม่ต้องทำหนังสือ เพราะอะไร ก็ตอนนี้ป.ป.ท. ส่งเร่ืองไปให้ปปซ. ไปแล้ว เป็น 
เรื่องใหญ่ไปแล้ว ผมว่าพวกเราทั้ง ๕-๖ คนและท่านเกรียงเดซ สุทธิภักติ ก็ต้องมาเป็น 
แพะรับบาป ทั้งที่หนังสือนั้นไม่ได้ลงลายมือลายซื่ออะไรผมเลย ผมขอตรวจสอบก็ไมให้ 
ตรวจสอบ จริง  ๆ เป็นหนังสือปิมลับ ทางราชการ ด้วยความบริสุทธใจผมสำเนาเอกสาร 
และส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในอบจ.ทั้งหมด เพราะผมไม่มีส่วนรู้เห็น และที่น่าตกใจก็คือ การ 
ประชุม ๒(ร:๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒(ร:๖๓ แต่หนังสือฉบับนี้มาถึงผมเมื่อวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเรื่องแปลกว่าเอกสารประชุมเสร็จวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ แต่ส่ง 
ถึงผมวันที่ ๘ สิงหาคม ๒(ร:๖๓ แต่การประชุม ๒๕๖๐ ผมไม่ทราบว่าทำไมการประชุมที่ 
ผ่านมา ๒-๓ แล้ว และมากำหนดส่งให้ผมเดือน เมษายน และหนังสือถึงผมเดือน 
สิงหาคม ผมไม่เข้าใจ และผมบันทึกเสียงสนทนาไว้ระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเต็ม  ๆ เขาบอก 
ว่าขอโทษคุณทวี เดชทวี เอาแบบนี้ก็แล้วกัน ล้าหาก มีใครสอบถาม ก็บอกว่าป.ป.ท. 
เชิญท่านมาเป็นวิทยากรพิเศษ คำตอบง่ายแบบนี้ ผมว่าไม่ยุติธรรมสำหรับผม แล้วผมจะ 
ขอให้ท่านเลขานุการสภาข่วยพิมพ์เอกสาร และผมจะเซ็นต์ เพื่อส่งไปยังป.ป.ท. ด้วย 
และขณะนี้เซื่อว่าเอกสารทั้งหมดอยู่ที่ ป.ป.ซ. และทั้ง ๖ คน จะต้องถูกเรียกสอบสวน 
ซ ึ่ง เร ื่องน ั้น ผมขออน ุญ าตเท ้าความ ขณ ะน ั้นเม ื่อป ี ๒(ร:(ร:๘ ผมประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมก็บอกว่าไม่ขอบมาพากล ผมบอกแล้วและนำเรียน ในที่ 
ประชุม ผมว่าเรื่องอะไรขอให้จบในสภา ผมนักเลงพอตัว เมื่อออกห้องประชุมสภาเอา 
ทิ้งทั้งหมด แต่มีบางท่าน ท่านเกรียงเดช สุทธิภักติ พยายามจะโยนว่าผมจะไปยื่นเรื่องที่ 
ปปซ. ผมยังพูดอภิปรายในสภา ป.ป.1ซ.มีบันไดกี่ฃั้น ผมยังไม่รู้เลย ล้าผมได้ไปเหยียบ 
แม้กระทั่งประตู ก็ฃอให้ผมมีอันเป็นไปขับรถกลับเถึน ขอให้รถตกข้างทางตาย ผมยังไม่รู้ 
เลย ผมบอกจริง  ๆ และอภิปรายตรงนั้น ถ้าเป็นไปได้ผมเซื่อว่ามีการบันทึกการประชุม 
เอกสารยังอยู่ ไปย้อนตูการบันทึกการประชุมได้ ผมยังจำได้จนขึ้นใจเลย เพราะอะไร 
เพราะล้าผมไม่ผิด มาโยนใส่ผมไฟลุกแน่ และเรื่องนี้ผมก็ยังไม่พอใจ และผมจะไป 
ร้องเรียนต่ออีกว่า คุณรับหนังสือแบบนี้เป็นหนังสือสนเท่ห์ และคุณรับเอาข้าราชการ 
ของอบจ.ทั้งหมด ท้ัง ๖ ท่านไปโยนให้ป.ป.ท แล้วส่งเรื่องไปให้ ปปข. ผมว่าไม,ยุติธรรม 
และเร ื่องท ั้งหมดก ็จบไปแล ้ว ผมจำได ้ว ่าเร ื่องท ั้งห มดจบ แล ้ว ย ุต ิแล ้ว และเร ิ่ม  
กระบวนการใหม่ล้าจำได้ ที่ผมอภิปรายบอกว่า ท่านประธานสภา กระบวนการพิจารณา 
การแปรญัตติ สมมุติว่านัดประชุม ๐๘.๐๐ น. วันนี้คุณจะไปนับอีก ๐๘.๐๐ น. วันพรุ่งนี้ 
ครบ ๒๔ ช่ัวโมง ไม่ได้ ผมก็อภิปรายในสภาและคุณประชุมในวันนี้คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า 
มติที่คุณกำลังขอในสภาจบด้วยเวลากี่โมง อาทิเช่นวันนั้น เราเลิกประชุมประมาณ
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๒๐.๐๐ น. ก็ต้องนับไปอีกย่ีสิบส่ีซ่ัวโมงต้อง ๒๐.๐๐ น. ของอีกวัน ตามกฎหมายหรือไม่ 
ตรงนี้เป็นเรื่องจริง ผมก็บอกทุกคน ทุ่กคนก็ยอมรับและถอยมาหนึ่งก้าว และเริ่ม 
กระบวนการใหม่ ติดกระดุมใหม่ให้เรียบร้อยก็จบไปแล้ว แต่ผมไม่ทราบว่าเรื่องนี้ ผม 
ไม่ได้จะเป็นโจทก์ที่จะไปทะเลาะกับข้าราชการท่านใดเลย ตั้งแต่ท่านเกรียงเดช สุทธิ 
ภักติ ไม่ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นได้อย่างไร ผมว่าไมใช่เรื่องเล็ก  ๆ เอกสารทั้งหมดขณะนี้อยู่ 
ท่ี ป.ป.ช. แล้วพวกเราอยู่ในสภาทั้งหมดเราพิจารณาผ่านตรงนั้น ผมก็หนึ่งในนั้นที่ยกมือ 
ผมจะฆ่าตัวเองเหรอ เพราะว่าการประชุมตรงนั้นมืมติ และผมยกมือสนับสนุนด้วย แล้ว 
ผมจะไปร้องเรียนตัวเอง ถือเป็นเรื่องแปลกมาก ไม่ปกติแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอ 
อนุญาตนำเรียนในสภาและฝ่ายบริหาร ไม่ทราบว่าท่านใดเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วย ผม 
เข ้าใจว่าสมัยท่านเกรียงเดช สุทธิภักติ จะมีท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ท่านทองดี 
จอมวงศ์ ไม่ทราบว่าท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง อยู่ด ้วยหรือเปล่า ท่านประธานสภา 
และท่านเลขานุการสภา และอีกหนึ่งท่านนำจะเป็นท่านทักษิณ อัครวิชัย รวมทั้งหมด ๖ 
ท่าน ซึ่งผมไม่มือะไรที่เกี่ยวข้องหรือเสิยผลประโยชน์ตรงนั้น ที่สำคัญผมจะไปร้องเรียน 
ตัวเองทำไม เมื่อผมยกมือสนับสนุนมติตรงนั้นไป แล้วแอบเอาซื่อผมไปพิมพ์ผมบอก 
กับป.ป.ท จริงๆแล้วการเปิดคสิปเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขัดกับระเบียบทางราชการ ตาม 
ระเบียบการประชุมกระทรวงมหาดไทย ผมไม่สามารถเปิดได้ แต่ถ้าหากใครจะพิงผมจะ 
ให้ข้อมูลส่วนตัว ผมบันทึกไว้ ผมบอกว่าถ้าแบบนี้หนังสือสนเท่ห์ ถ้ามืเป็นหมื่นๆ ฉบับ 
แสนฉบับ ท่านก็ต้องรับทุกเรื่องเลยใช่หรือไม่ เขาตอบว่าใช่ ถ้าเป็นแบบนี้ผมไม่ทราบ 
จริง  ๆ และที่สำคัญที่สุดไม่มืลายมือชื่อผมลงไปด้วย ทำไมต้องส่งไปแบบนั้น ทำแบบนั้น 
ผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องมี ๓ ท่าน คือ ท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ท่านประธานสภา 
และท่านเลขานุการสภา เพราะมี ๖ ท่านที่ร่วมขบวนการตรงนี้ ท่านรับเรื่องตรงนั้นไป 
ค ือเร ื่องจบไปแล้ว ผมขออน ุญาตตรงน ี้ และก ็ฃออน ุญาตประธานสภาผ ่านไปยัง 
เลขานุการสภา ได้กรุณาพิมพ์หนังสือตามที่ผมได้ให้ข้อมูลไป และผมจะเข็นต์ และ 
ส่งไปที่ป.ป.ท. เพื่อจะได้ร ะงับตรงนั้น เพราะว่าเหตุเกิดขึ้นกับป.ป.ท. ป.ป.ท.ก็ควรจะ 
ตรวจสอบว่าคุณทวี ศรีวิชัย ตามที่คุณได้ร้องเรียนมานั้น คุณมืข้อมูลจริงหรือไม่ คุณจะ 
ให้ทำอย่างไร ต้องสอบถามผมก่อน ถ้าคิดว่าผมเป็นผู้ร้องเรียน ทำไมไม่สอบถามผมก่อน 
ใช่หรือไม่ ขอขอบคุณ
ต้องขอบคุณท่านเดชทวี ศรีวิชัย ด้วยความบริสุทธี๋ใจ 
-ฃอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตาม'ที่ผมนั่งพิงแล้ว เรื่องนี้ง่ายมาก ให้เขามาสอบสวน 
เลยเพราะผมเองมีความรู้และเคยทำงานเรื่องนี้มาโดยเฉพาะ ล้าท่านไม่ได้ลงลายมือชื่อ 
ให้เขามาสอบสวนเลย เราให้การว่าไม่ได้ เพียงทำแค่นั้นจบ ง่าย  ๆ เลยง่ายนิดเดียว ทำ 
หนังสือให้เขามาสอบสวนเลย เมื่อเขาสอบสวนเสร็จก็บอกว่า ผมไม่เคยร้องเรียนแค่นั้น



พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ศ.อบจ.อ.แม่พริก 
นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง

ก็จบ ไม่มีอะไรเลยง่ายนิดเดียว ขอขอบคุณ 

-ฃอเขิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ทะ ผมจะขอนำเสนอเรื่องการพัฒนาถนน 
ซึ่งเนินสายทางก่อนที่ผมจะมาเนินสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยนั้นยังปะผุ เยอะแยะ แต่วันนี้ถนนส่วนมาก 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างจะดี แต่ก็ยังไม่ดีพอ อย่างเช่นตอนนี้ฤดูฝนก็มีวัซพืซขึ้น 
เต ็มเลย งบประมาณเราก็ม ีมากมาย กองช่างเราทำไมไม่ไปตัดหญ้าบ้าง ตัดกิ่งไม้ ต้ัง 
งบประมาณมาแล้วสุดท้ายก็โอน ไปทำโครงการอื่นหมด ปีที่ผ่านมาก็ตั้งไว้ ๓ โครงการ 
ก็ไม่ทำ ผมเสนอให้เอาไปทำถนนสายทางนั้น  ๆ กองช่างบอกทำไม่ได้ ทำไม่ได้ก็โอน 
งบประมาณไปทำถนนลาดยางหมดเลย ผมขอเสนอแนะผู้บริหารควรจะซื้อรถตัดหญ้า 
บ้าง ตัดต้นไม้บ้าง ถนนสายทางจะได้สวยงาม การพัฒนาถนนสายทาง อบจ. ณ วันนี้ ไม่ 
มีป้ายบอกทาง ไม่มีเสาปีกข้างถนน ถีงมีก็น้อยมาก บริเวณทางโค้ง เช่น บ้านดอนไฟ 
ทางโค้งรถแฉลบลงเหวเลย ควรจะม ีป ้ายเต ือน การ์ดเรล สายทางเรา ม ีเยอะแยะ 
ถนนลาดยางพัฒนาไปดีมาก ท่านควรจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ วันนี้เราเดินทางไปไหนเรา 
เห็นแต่กรมทาง หลวงขนบท ตัดหญ้า แต่อบจ.ลำปาง ยังรกเหมือนเดิม ท่านดูทางสาย 
แม่ทะ -  ผาลาด ผ่านหน้าศาลากลาง ด้นกฐินณรงค์จะล้มใส่หัวแล้ว ถนนรกมาก ในส่วน 
การจัดการข้างถนนเนินหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเนินถนนสายทางเรา 
แล้วท่านควรจะไปปีกหมุดเขตทางด้วย ทางหลวงชนบท กรมทางเขามีหมุดปีกเขตทาง 
ไม่ปล่อยให้ซาวบ้านรุกลํ้าที่ ล้อมเวจนจะติดเขตถนนลาดยางแล้ว ฐานถนนอยู่ด้านล่าง 
แต่การปีกรั้วปีกอยู่ขอบข้างบน ผมว่าตรงที่เขารุกลํ้า ท่านก็ต้องไปรื้นถอนไปปีกหมุดเขต 
ถนนของท่าน ว่าอยู่ตรงไหน ฝากท่านผู้บริหารนำไปพัฒนาถนนด้วยว่าถนนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งเนินสายทางหลักหลายๆ สายจะได้พัฒนาเพื่อให้บ้านเมืองมีความ 
เจริญ การสัญจรถนน ก็จะมีความปลอดภัยสูงขึ้น ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามท่านเดชทวี ศรีวิซัย และท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอตอบข้อซักถามของท่านบุญเลิศ แสนเทพ ทีได้ 
สอบถามและเนินห่วงสายทางของเรา ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านมาก กรณีที่หญ้าไหล่ทาง 
ของถนนสายทางของเรา ผมก็เห็นว่ายาวจริงแต่เราไม่มีการดำเนินการแก้ไขเนื่องจากมี 
๒ ประเด็น ประเด็นแรกบุคลากรของเรามีไม,เพียงพอ ขุดทำงานของเรามีน้อยบุคลากร



นายธีทัต ธรรมธิกูล ของเราขาดแคลนเยอะมาก ผมจะไม่นำเสนอในที่ประขุมเกรงว่าจะเป็นการเสียเวลา
ผอ.กองช่าง สรุปว่าบุคคลากรของเราขาดแคลนมาก ประเด็นที่สอง เราไม่มีเครื่องจักร ผม

ยกตัวอย่างตอนที่ผมอยู่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ผมเคยจัดซื้อรถไถฟาร์มข้างหน้าเป็นไถ 
ข้างหลังเป็นตัก สามารถตัดหญ้าไหล่ทางได้สบาย และในปีนี้ผมได้บรรจุไว่ในแผนแล้ว 
แต่เนื่องจากเราไม่มีงบประมาถ4 ไม่แน่ใจว่าทุกท่านทราบหรือไม่ว่างบกลางของฝ่าย 
บริหาร ป ีท ี่ผ ่านมาร ้อยกว่าล ้าน ป ีน ี้ลดลงเหลือเจ ็ดส ิบกว่าล ้าน ถูกตัดงบประมาณ 
เนื่องจากไม่ม ีงบประมาณจริงๆ แต ่ก ็ม ีข ่าวด ีมาว ่าท ่านผ ู้ว ่าราขการจ ังหวัดลำปางม ี 
นโยบายว่าให้อปท.แต่ละแห่ง นาจังหวัดลำปาง ส่งข้อมูลเครื่องจักรเครื่องไม้ เครื่องมือ 
ให้จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำปางจะส่งให้ส่วนกลาง เพื่อจะจัดซื้อมาให้เรา ถามว่า 
งบประมาณมาจากไหน งบประมาณมาจากเหลือจ่ายจากโควิด ซึ่งรัฐบาลเหลือเงินอยู่ 
ประมาณหมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งอบจ.ลำปาง ขอรับงบประมาณ ประมาณเจ็ดสิบล้าน 
บาท มีรถทุกประเภท ภาพรวมจังหวัดลำปางที่ส่งข้อมูลไปประมาณแปดร้อยกว่าล้าน 
บาท เฉพาะเครื่องจักรกล ถามว่าจะได้ทั้งหรือหรือไม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่า 
ไม,ทราบ แต่ให้ส่งขอมูลไปก่อน ถามว่าล ้าได ้มาจะดำเน ินการอย่างไร ผ ู้ว ่าราชการ 
จ ังห ว ัด ล ำป าง ก ็ฝ าก ผ ม ม าป ระส าน ท ่าน น ายก ว ่า  กรณ ีท ี่จ ังห ว ัดลำป างได ้ร ับ  
เครื่องจักรกลมาจะมอบให้อบจ.ลำปางทั้งหมด สมมุติว่าได้มาแปดร้อยล้านบาท จะมอบ 
ให้อบจ.ลำปาง ทั้งหมด ก็จะมีรถไถฟาร์ม รถเกี่ยวข้าว รถบรรทุกนํ้า รถแบคโฮ สมมุติ 
เราได้จะมาอยู่อบจ.ลำปาง แล้วให้ท้องถิ่นต่างๆ มายืมไปใข้ ล้าหากทำได้จริง เราก็คงจะ 
ได้รถตัดหญ้าไถฟาร์มตามที่เราขอไป ก็ฃอนำเรียนในที่ประขุมทราบ สำหรับประเด็นอื่น 
ของท่านเดชทวิ ศรีวิชัย ผมยังไม่สามารถตอบได้ ขอขอบคุณ 

นายพิษณุพล ประสาน เชิญท่านปิลันธนํ รัตนาวราภรณ์ 
ประธานสภาฯ
นายป็ล้นธน่ รัตนวราภรณ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.สบปราบ บริหารส่วนจังหวัดลำปางท ุกท ่าน กระผมนายปีล ันธน์ ร ัตนาวราภรณ ์ สมาชิสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอสบปราบ กระผมขอนำเรียนถึงท ่าน 
ผ ู้บร ิหารอบจ.ลำปาง ในขณะนี้เรื่องโควิด ทำให้ภาวะเศรษฐกิจในทุก  ๆ อำเภอใน 
จังหวัดลำปางถดถอย ในวันนี้ที่ผมได้ประสบมาก็คือ อบจ.ลำปาง ของเราก็ยังไปจัดเก็บ 
ค ่าภาษ ี จากที่พักโรงแรม ป้มนํ้ามัน ท ี่ต ้องเส ียภาษี คือเอามาใช้ใน อบจ.ของเรา แต่ 
ตอนนี้ผมได้ไปดูนิตยสารที่ได้รับจากการประขุมครั้งที่ผ่านมา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
ของจังหวัดลำปาง ที่อบจ.ลำปาง ของเราจัดทำขึ้นมา และผมได้สอบถามทางเครือข่าย 
ของผู้ประกอบการโรงแรมและปัมนี้ามันที่ม ีน ักท่องเที่ยวเข้ามา เขามาดูหนังสือแล้ว 
ตอนนี้อบจ.ของเราส่งไปแค่จุดละไม่กี่เล่ม ผมไดีไปประขุมร่วมกัน เขาก็ได้ขอให้อบจ. 
ลำปาง จัดทำหนังสือเพิ่มได้อ ีกหรือไม่ การแนะนำสถานที่ท ่องเท ี่ยวท ี่แจกไปแล้ว 
เพราะว่าที่เอาวางตามปีมนํ้ามันและตามโรงแรมต่าง  ๆ หมดแล้ว เพราะได้น้อยมาก จึง



นายปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ อยากจะนำเรียน ถ้าหากเป็นไปได้อยากให้ฝ่ายประขาสัมพันธ์หรือผู้ท่ีทีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส.อบจ.อ.สบปราบ ขอให้จัดทำเพิ่มและนำไปวางตามจุดต่าง  ๆ ที่นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเข้ามา เพราะว่า

ข่างนี้คือทางรัฐบาลรณรงค์ให้ท่องเที่ยวในประเทศ และอยากให้จังหวัดได้แนะนำว่ามี 
แหล่องท่องเที่ยวอะไรบ้าง อยากให้จัดทำเพิ่มตรงจุดนี้ ขอขอบคุณ 

นายพิษJนุพล ประสาน แหล่งท่องเที่ยวก็อย่าลืม แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา ๒ วัน บรรยายกาศดี ท่านสามารถไป 
ประธานสภาฯ ชาร์จแบต ใครขาดพลัง ก็ขอเขิญ -เซิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถาม
นางสุพรรฌี สุชสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในหนังสือคู,มือการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 
แทนปลัดอบจ.ปฏบตัหิน้าท่ี ลำปางสุขทุกด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตั้งงบประมาณไว้ทุกปี จะมี 
นายกอบจ.ลำปาง สาระสำคัญและประโยฃนํคือ ถ ้าน ักท่องเท ี่ยวหรือผู้ท ี่สนในหยิบขึ้นมาดูจะรู้เลยว่า

ประวัติศาสตร์ของนครลำปางเป็นอย่างไรบ้าง การเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแต่ล่ะ 
แห่งอย่างไร สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมีอยู่ตรงไหนบ้าง สถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้ง 
๑๓ อำเภอ ทุกอำเภอจะบรรจุไว้ในนิตยสารนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจต่าง  ๆ เข่น ขมเมือง 
บนรถม้า สนามกอล์ฟ หรือเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง เทศกาลต่าง  ๆ ปฏิทิน 
การท่องเที่ยวกำหนดไว้อย่างไร หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อ โรงแรม ร้านอาหาร 
ตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การทำงานตรงนี้ฝ่ายประซาสัมพันธ์มีการพัฒนา 
หน ังล ือเล ่มน ี้มาเร ื่อย  ๆ ในป ีน ี้เราผล ิตประมาณ เก ินห ้าร ้อยกว ่าเล ่ม ถ ือเป ็นความ 
ภาคภูมิใจของอบจ.ลำปาง จริง  ๆ เอกสารอย่างนี้ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายในการ 
ประขุมสภาครั้งที่ผ่านมา เอกสารเหล่านี้จะมาอยู่ในเว็บไซต์หมดคงไม่ได้ ต้องมีรูปเล่ม 
บ้าง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ ่านเข้ามาจะรู้หมดเลย เป็นภาพสีสันสวยงาม และมีสอง 
ภาษาทั้งอังกฤษและภาษาไทย ดิฉันได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายประขาสัมพันธ์ไว้ว่า ปีหน้า 
ให้จัดทำเพิ่มภาษาจีนเข้าไปด้วย ให้เป็นสามภาษา ฉะน้ัน นักท่องเที่ยวของจีนที่เข้ามาก็ 
จะรู้แล้วว่าลำปางมีที่เที่ยวอะไรบ้างก็จะอ่านออก ตรงนี้ปีนี้เรามีสองภาษา ปีหน้าจะเพิ่ม 
ภาษาจีนเข้ามา และหากว่าสมาชิกท่านใดมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมหรือร้านอาหารหรือ 
โรงรมเพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายประซาสัมพันธ์เราจะเพิ่มข้อมูลให้ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กับนักท่องเที่ยว ในปีนี้เราทำทั้งหมด ๒,๘๐๐ เล่ม เรานำไปแจกจ่ายตามปีมนั้ามัน 
โรงแรมต่าง  ๆ ที่จัดเก็บภาษีเขามาเป็นการที่เราให้เขาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว 
ถือว่าเป็นการประซาสัมพันธ์แนะนำ การท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ถ้าท่านสมาชิกท่านใด 
สนใจให้ติดต่อฝ่ายประซาสัมพันธ์ เราพร้อมที่จะให้ท่านตามความเหมาะสม เมื่อสัปดาห์ 
ท ี่ผ ่านมา ท่านมิตร ธรรมวงค์ ขออน ุญาตเอ ่ยนาม เพราะว่าวันนี้ท ่านไม่ได้เข ้าร่วม 
ประขุม ท่านก็บอกว่ามีคนร้องขอมา เข่น ทางวัดหรือนักท่องเที่ยวหรือคนที่รู้จักขอท่าน 
มา ท่านก็มาขอทางสื่อ facebook ดิฉันก็ตอบไปว่าสามารถมาขอเพิ่มได้ เมื่อช่วงเข้าท่าน 
ปิสันธน์ รัตนาวราภรณ์ท่านก็มาขอเพิ่ม เพราะท่านท่ากิจการนํ้ามัน เข้ากับหลักเกณฑ์ 
พอดีเราก ็ต ้องให ้อยู่แล ้ว ส่วนสมาชิกท่านใดต้องการเอาไปไว้ที่อ ่านหนังลือประจำ 
หมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยว หรือวัดวาอารามต่างๆ สนใจก็ติดต่อทางฝ่ายประซาสัมพันธ์ได้



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง และอยากจะนำเรียนท่านสมาขิกทุกท่านให้ทราบว่าข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ ดิฉันก็ได้บรรจุเข้าไปในโครงการที่จะขอให้สภาและขอให้ท่าน
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ได้โปรดพิจารณายกมือให้ด้วย เพราะถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ บางสิ่งบางอย่างที่
นายกอบจ.ลำปาง ท่านติดิงมา เราก็ไม่ได้ทำ แต่ในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราก็ควรที่จะทำขึ้นเพื่อแจกจ่าย

ให้กับผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นประโยชน์แก่จังหวัดลำปางของเรา ขอขอบคุณ 
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเขิญท่านอำนวย วรญาณกุล 
ประธานสภาฯ
นายอำนวย วรญาณกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ฝ่ายบริหารได้เสนอว่าจะจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเป็น

ภาษาจีน ผมขอเสนอต่อด้วยว่าครั้งต่อไป ถ้ากลัวว่าเล่มจะหนาเกินไปมืทั้งภาษาไทย

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเขน ปานสังข์ 
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายนิพนธ์ บันทะสี 
ส.อบจ.อ.งาว

ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ จะสิ้นเปลืองงบประมาณ ถ้าหากเป็นไปได้ ควรจะมืเล่ม 
หนา  ๆ จำนวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือก็แยกเป็นภาษาละหนึ่งเล่ม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน แบบนั้นน่าจะประหยัดงบประมาณ และตรงกลุ่มเป้าหมายด้วย ขอขอบคุณ 
-ขอเชิญท่านเขน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตต่อยอดเรื่องการลำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
จังหวัดลำปาง ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ถ้าใครเข้ามาลำปางจะได้รู้ว่ามืแหล่งท่องเที่ยว 
อะไรบ้าง หรือแหล่งทรัพยากรที่ทุกคนอยากจะไปชม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมก็เห็นด้วย ท่ี 
ท่านฝ่ายบริหารขอให้พวกเรายกมือให้ บางท่านอยากจะยกสองมือเลย อยากทำเพื่อ 
สังคม และรูปแบบเอกสารที่จะนำเสนอข้อมูลจังหวัดลำปาง และผมขอเสนอแนะในที่ 
ประชุมว่าในการจัดทำรูปเล่มแผนงบประมาณ เราแยกออกมาเป ็นรายอำเภอจะได ้ 
หรือไม่ เพื่อความขัดเจนมากขึ้น ถ้ารวมเป็นเล่มหนาตัวหนังสือก็จะมืขนาดเล็กลง ผม 
อยากเสนอแนะว่าแผนงบประมาณร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดทำเป็น 
เล่มใหญ่ ขออนุญาตเสนอแนะให้เราตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้ เมื่อเราจัดทำแล้วเราส่งให้ 
ทุกท้องถิ่นเลย ส่งให้อำเภอ เขาจะได้รู้ว่าแผนของเรามีอะไรบ้าง ถ้าหากเราส่งเป็นเล่ม 
ใหญ่ไปให้กับอำเภอ แม้กระทั้งตัวผมผมก็ยังเปิดไม่หมดทั้ง ๑๓ อำเภอ อยู่ในเล่มเดียว 
ทั้งหมด ๓๐ เขต ผมฝากฝ่ายบริหารว่าเราเพิ่มกระดาษอีกเพียงไม่กี่รีม เราจะได้มาเปิด 
แต่ละอำเภอจะได้ทราบแต่ละเขตว่าทำอะไรบ้าง เมื่อขาวบ้านได้สอบถามมาก็จะได้ตอบ 
ว่าในเขตพื้นที่นี้ ท่านทำข้อบัญญัติ หรือแผนงานอะไรไว้บ้าง ขออนุญาตฝากท่าน
ประธานไปยังฝ่ายบริหาร ตั้งงบประมาณไว้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านนิพนธ์ นันฑะสี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์ บันทะสื สมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภองาว ขอขื่นซมฝ่ายบริหารในช่วงวันที่ ๑๘-๒๒ 
สิงหาคม ที่ผ่านมาพายุฮีโกรท ในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางก็ได้รับผลกระทบ เรื่อง 
นํ้าบ้าไหลหลาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอวังเหนือ แจ้ห่ม เมืองปาน และอำเภองาว ข่ืง 
ผมก็ได้ติดตามการทำงานของท่านปฏิบ้ติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



นายนิพนธ์ นันทะสี ท่านมีความจริงใจที่จะไปแก้ไขปิญหาซองพี่บ้องประซาซนในแต่ละพื้นที่ ในวันนี้ถ้าท่าน
ส.อบจ.อ.งาว สมาซิกสภาเขตอำเภอวังเหนือมาก็คงได้ร่วมกล่าวคำขื่นขมกับท่าน ในเขตพื้นที่อำเภอ

งาวก็มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าป่าไหลหลาก นํ้ากัดเซาะถนน ทำให้ซาวบ้านไม่ 
สามารถสัญจรถนนได้ มีการฝากหนังสือให้ผมมาประสานขอความช่วยเหลือสนับสนุน 
งบประมาณมาจากตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านหวด ถ้าหากไม่ได้รับการซ่อมแซม หรือ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปดูแล ก็อาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยของ 
เขา ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ส่งช่างเข้าไปสำรวจความเสียหาย และท่านก็ได้ 
ร ับปากว่าจะจัดสรรงบประมาณเพี่อไปแก้ไขป็ญหาให้กับพ ี่บ ้องประซาซน ในนาม 
ต ัวแทนพ ี่บ ้องประขาขนอำเภองาว วังเหนือ แจ้ห่ม เม ืองปาน ที่ได้รับผลกระทบ 
ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเซิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน จะเห็นได้ว่าในเดือนที่ผ่านมามีพายุทำให้ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ติหน้าที่ ราษฎรได้รับความเสียหาย อย่างที่ท่านนิพนธ์ นันทะสี ได้พูดไว้ ดิฉันก็มีฝ่ายบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง อยู่เพียง ๒ คน คือดิฉันและท่านรองพรรณี การะกัน การทำงานมีงานที่ด้องดำเนินการ

ตั้งแต่งานประขุม งานในสำนักงาน งานเอกสาร เช่นกรณีที่เกิดอุทกภัยนํ้าท่วม ก็เป็น 
โอกาสท่านรองพรรณี การะกัน ได้ออกพื้นประซาคม ระดับอำเภอ ในพื้นที่ต่าง  ๆ ก็ 
ได้รับรายงานแต่ละพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เราก็รับมาพิจารณา กรณีนํ้าท่วมที่ 
บ้านเป๋า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสำปาง ก็ได้เรียกผู้อำนวยการกองช่าง และดิฉัน ไปพบ 
โดยด่วน ไปรับนโยบายว่าเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง เราก็รับมาแล้ว บางทีอาจจะไม่ 
เจอตัวดิฉัน เพราะเราไม่สามารถไปให้ครบทุกพื้นที่ได้แตกจะส่งกำลังไปตลอด อย่างเช่น 
ผู้อำนวยการกองช่างก็จะลงพื้นที่ไปกับท่านผู้ว ่าราซการจังหวัด ฝ่ายบรรเทาและสา 
ธารณภัย รวมทั้งท่านนิกร ธรรมสังกา ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงไปอยู่ในที่เกิดเหตุถือว่าเรา 
ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง เราสามารถช่วยเหลือประซาซน ที่ประสบ 
ความเดือดร้อนได้ เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือซ่อมแซมสิง 
สาธารณประโยซนให้กับประขาขนได้ และในช่วงปลายปีงบประมาณเงินสำรองจ่ายของ 
เราก็มีเหลือน้อย เราก็ได้ประขุมปรึกษาหารือกันแต่ละกองให้โอนงบประมาณที่เหลือ 
จ ่าย  เช่น เง ิน เด ือนหรือค ่าตอบแทน ท ี่คาดว่าจะไม ่ได ้ใช ้แล ้ว โอน เข ้ามาเพ ี่อน ำ 
งบประมาณไปช่วยเหลือประซาซนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น สร้างอาคารป๋องกันตลิ่ง 
พัง ถนนต่าง  ๆ ซ่อมคอสะพาน หรือสิ่งต่าง  ๆ ท ี่เส ียหายจากพายุ ที่หน่วยงานองค์กร 
ปกครองในพื้นที่ร้องซอมา ในตรงนี้ฝ่ายบริหารได้ทำอย่างเต็มที่ และซอนำเรียนสมาซิก 
ทุกท่านได้ทราบว่าดิฉันรับราซการมาทั้งหมดเกือบสามสิบปี ตั้งแต่ทำงานมารายได้ที่ด้าง 
รับยังไม่เคยเจอเก ิดข ึ้น และในปีนี้ท ี่ด ิฉ ันรักษาราซการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ ก็มีน เนื่องจากข้อบัญญัติ



นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง ของเราได้ตั้งไว้แล้ว ตอนแรกกองคลังมารายงานว่าเราต้องค้างรับประมาณ หกสิบ 
รองปลัดอบจ.รักษาราขการ ล้านบาท รู้สึกไม่ดี โครงการต่าง  ๆ จะทำอย่างไร แตกเป็นโซคดีเมื่อด้นเดือนที่ผ่าน 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ มางบประมาณเข้ามาเพิ่ม ยี่สิบเก้าล้านบาท ตอนนี้คาดว่าจะค้างรับประมาณสามสิบ 
นายกอบจ.ลำปาง ล้านบาท เราจะทำอย่างไร เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ พิจารณาโครงการที่พิ่

น้องประซาขนจะได้รับมากที่สุด ภายในองค์กรของเราจะดัดออกหมด เซ่น การต่อเติม 
หรือสร้างอาคาร เกี่ยวกับศูนย์กำจัดขยะ เราจะงดตรงนั้นหมดเลย ส่วนเงินลำรองจ่ายที่ 
เราจะเอามาซ่วยเหลือในเรื่องพายุฮีโกรท เราเก็บรวบรวมจากกองต่าง  ๆ เข้ามา ในข้ัน 
สุดท้าย ก็อาจจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราฃการ นำมารวมกันเพื่อเข้าสำรองจ่าย 
เพื่อซ่วยเหลือซาวบ้าน ในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุด งบประมาณที่ตั้ง 
ไว้เราก็ต้องใช้จ่ายให้เกิดประโยขน์สูงสุด ตรงนี้ก็ขอนำเรียนว่าเป็นความหนักใจ และเป็น 
ความห้าทาย เพราะที่ผ ่านมาไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ และปีหน้าก็น่าจะเกิดอีกเซ่นกัน 
ตามที่ด ิฉ ันได้ไปสำนักงบประมาณ หรือรัฐสภา ได ้กระแสข่าวมาก็ย ังไม ่ซ ัดเจนว่า 
งบประมาณเราอาจจะต้องถูกดัดประมาณ ๒๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ก็เป็นที,น่าหนักใจ 
ก็อยากจะฝากท่านสมาซิกทุกท่าน เราต้องการช่วยกันป้องกันยับยั้งเรื่องโควิด การ์ดอย่า 
ตก เพื่อป้องกันไมให้โควิดลุกลามล้าหากมีเหตุนี้เกิดขึ้นอีกฺเราก็จะสำบากไม่มีการค้าขาย 
งบประมาณของเราก็จะลดน้อยลงไป ดิฉันในฐานะฝ่ายบริหารก็จะพยายามทำงานให้ 
เต็มกำลังเพื่อไมให้กระทบต่อพ่อแม่พื่น้องประซาขน ในสิงที่จะต้องไปแก้โฃป้ญหาความ 
เดือดร้อนให้มากที่สุด ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเซิญท่านประสิทธี้ เตฃะปลูก 
ประธานสภาฯ
นายประสิทธึ๋ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ตามที่ฝ่ายบริหารได้พูดถึงเรื่องโควิดเมื่อลักครู่ สือบ

เนื่องจากเราได้อนุมัติงบประมาณในการป้องกันโรคโควิด สี่สิบสามล้านบาท ผมเองใน 
นามพี่น้องจังหวัดสำปาง ต้องขอขื่นขมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ได้มองเห็น 
ความสำคัญการป้องกันและยับยั้งโควิด และยังติดใจอยู่อยากให้สำนักงานสาธารณสุข 
มารายงานการใช้งบประมาณว่าใช ้งบประมาณขนาดไหน อย่างไร ในการก่อสร้าง 
โรงพยาบาลสนาม เราน่าจะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ขอฝากฝ่าย 
บริหารและสาธารณสุข ช่วยรายงานด้วยว่าการใช้จ่ายงบประมาณที่เราได้อนุมัติไป ส่ีสิบ 
สามล้านบาท ไปถึงไหน อย่างไรแล้ว ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

-ฃอเซิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถาม



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราซการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องซาว 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดลำปางที่ท่านสมาซิกสภาได้อนุมัติให้การจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อวัสดุ 
นายกอบจ.ลำปาง อุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างโรงพยาบาลสนามรองรับหากเกิดโควิด ในฐานะฝ่าย

บริหารไม่ว่าจะเป็น เครื่องเทอรโมสแกน เครื่องฟอกอากาศ และโรงพยาบาลสนาม ท้ัง 
๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก ็ดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างเร ียบร้อยแล้ว 
ประมาณ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ลงเลข 
ครุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด และส่งมอบให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว จะเห็น.ว่าเทอรโมสแกนแบบทันสมัย เราได้ขอยืมเพี่อใช้ในองค์กรของเรา 
จำนวน ๑ เครื่อง และสวนสาธารณะหนองกระทิงอีก ๑ เครื่อง เป็นเครื่องที่ทันสมัย อีก 
จำนวน ๒๐ เครื่อง มีการติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ต้อง 
กระจายเครื่องเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับประซาซนให้มากที่ส ุด ในส่วนเครื่องฟอก 
อากาศและเคร ื่องช ่วยหายใจเป ็นหน ้าท ี่ของนายแพทย์สาธารณ ส ุขจ ังหวัดท ่านจะ 
เห็นสมควรไปไว้ที่ไหนอย่างไรบ้าง ดิฉันก็ฃอแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งในการประชุมสภา 
คราวถัดไป จะได้ทำหนังสือสอบถามไปและให้เขาแจ้งมาว่าทั้งหมด เซาไปดำเนินการ 
อย่างไรบ้าง เพี่อแจ้งให้ท่านสมาซิกสภาทราบต่อไป และเรื่องโรงพยาบาลสนามเราได้ 
สร้างเสร็จเรียบร้อยทั้งสามแห่งแล้ว พร้อมที่จะรองรับ เรามีความพร้อมที่จะรับผู้ป่วยที่ 
หายขาดแล้ว มาพักฟันในโรงพยาบาลสนามซองเรา อยากจะนำเรียนท่านสมาซิกได้ 
รับทราบว่าทุกอย่างที่เราได้ทำไปให้พ่อแม่พี่น้องไป ในกรณีที่ไม่เกิดโควิด ก็สามารถ 
ช่วยเหลือพี่น้องประซาซนในโรคอื่น  ๆ ได้ เช่น โรคหัวใจ ความดัน การซื้อของเราในครั้ง 
นี้ถือว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่า เราก็ยังไม่แนใจว่าเราในที่แห่งนี้อาจจะไปใช้อุปกรณ์ตรงนี้ก็ 
ได้ ซอนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ ขอขอบคุณ

นายพิษถ{พล ประสาน - มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้อีกหรือไม่ขอเชิญ
ประธานสภาฯ -ไม่มี ผมขอปิดประชุม
บิเดประชุม เวลา ๑๔.๕๘ น.

(ลงซ่ือ) IT *  ผ้บันทึกรายงานการประซม 
(นายปีญญา สุริยะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงซ่ือ) บ ิ^ " ' l ,  ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
ได้ตรวจรายงาบการประชุมสภาองค์การนริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงซ่ือ) -ถีงแก่กรรม- กรรมการ

(นางสาวใทพ£ ± ^ ร}ป ีกร)

(ลงซ่ือ) กรรมการ/เลขานุการ
(นวับีมตร ธรรมวงค์)

ได้เสนอรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรับรองรายงานการประชุมตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังดับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก่ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อคราวประชุมสมัย 
สามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซ่ือ)
(นายพิษณุพล ประสาน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


